

Số: /BC-UBND

Bát Xát, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư -HĐND huyện khóa XVIII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát

Căn cứ Báo cáo số 340/BC-TT.HĐND ngày 10/9/2021; Báo cáo số 37/BC-TT.HĐND ngày 07/3/2022 của HĐND huyện; Thông báo số 93/TB-MTTQ-BTT ngày 06/12/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư - HĐND huyện khoá XVIII; UBND huyện đã có văn bản giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải quyết trả lời; Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp kết quả trả lời như sau:

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

(1) Cử tri xã Pa Cheo đề nghị huyện hỗ trợ giống cây mận Tả Van cho nhân dân thôn Tả Pa Cheo trồng khoảng 30 ha, hỗ trợ giống gừng cho nhân dân thôn Tả Lèng trồng khoảng 05 ha và quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của người dân.

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với đề nghị hỗ trợ giống cây mận Tả Van cho nhân dân thôn Tả Pa Cheo trồng khoảng 30 ha: Huyện đã ghi danh mục đầu tư dự án tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Bát Xát, UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự án trình Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện phê duyệt và thực hiện trong thời gian tới.

- Đối với đề nghị hỗ trợ giống gừng cho nhân dân thôn Tả Lèng trồng khoảng 05 ha và quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của người dân: Đề nghị UBND xã Pa Cheo trước khi trồng loại cây gì cần xác định trồng tự cung, tự cấp hay bán ra thị trường nội huyện, với diện tích 05 ha không thể xác định trở thành hàng hóa được ít nhất diện tích trở thành hàng hóa phải đủ lớn từ 15-20 ha trở lên và phải liên vùng, liên rải thuận tiện trong việc thu hoạch.

Hiện đang có Công ty cổ phần chế biến Nông sản thực phẩm Tân Hương tại Hải Dương, khảo sát giống gừng địa phương (củ nhỏ, giống cũ của địa phương) để liên kết bao tiêu cho nhân dân, sau khi Công ty khảo sát xong sẽ làm việc với huyện về vấn đề này.

(2) Cử tri thôn Kin Sáng Hồ, xã Pa Cheo phản ánh: Hiện nay có 02 hộ gia đình (ông Má A Sáng; ông Má A Tung), hàng năm vẫn nhận kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng với diện tích 10,9 ha, nhưng thực tế gia đình không biết diện

tích rừng được giao ở đâu. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, chỉ rõ cho các hộ biết để chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng được giao.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát tổ chức xác minh kiến nghị và báo cáo kết quả như sau:

Hạt Kiểm lâm đã chủ trì phối hợp với UBND, HĐND xã, cán bộ địa chính, trưởng thôn, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Kin Sáng Hồ và 02 hộ gia đình ông Má A Sáng, ông Má A Tung làm việc tại UBND xã để kiểm tra hồ sơ, giấy tờ và kiểm tra ngoài thực địa.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra sổ địa chính lưu tại xã và GCN QSD đất của 02 hộ gia đình cung cấp, 02 hộ gia đình ông Má A Sáng, ông Má A Tung đã được cấp GCN QSD đất và có diện tích rừng tương ứng ghi trên GCN QSD đất thuộc lưu vực được chi trả tiền DVMTR và hàng năm được quỹ bảo vệ rừng chi trả là đúng.

Kiểm tra ngoài thực địa: Căn cứ hồ sơ và giấy tờ liên quan, vị trí 02 hộ xác định mình đang quản lý bảo vệ, kiểm tra các tọa độ trên GCN QSD đất và ngoài thực địa các hộ bảo vệ và GCN QSD đất là chính xác, diện tích của 02 hộ là 10,92 ha (hộ ông Má A Sáng là 6,91 ha, hộ ông Má A Tung là 4,01ha).

Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát, UBND xã Pa Cheo cùng các hộ một lần nữa chỉ rõ các mốc ranh giới lô rừng mà các hộ có GCN QSD đất đang quản lý để các hộ quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn (*cụ thể có biên bản làm việc ngày 19/4/2022 giữa Hạt Kiểm lâm, UBND xã Pa Cheo và 02 hộ gia đình trên*).

Qua việc xác minh nội dung phản ánh của cử tri cho rằng các hộ gia đình được nhận kinh phí chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng thực tế hộ gia đình không biết diện tích rừng được giao ở đâu là không chính xác.

(3) Cử tri xã Y Tý, A Lù: Đề nghị huyện quan tâm quy hoạch vùng trồng cây ăn quả và bổ sung vào điều chỉnh Đề án số 01 của huyện (cây mận máu chó, Lê tai nung).

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với nội dung quan tâm quy hoạch vùng trồng cây ăn quả:

Theo Đề án số 01-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện Bát Xát về “*Đề án phát triển trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng một phần công nghệ cao huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025*”, xã A Lù thực hiện trồng mới 100 ha cây ăn quả, Y Tý 60 ha cây ăn quả. Nhằm triển khai thực hiện Đề án số 01 đạt hiệu quả, UBND Huyện ban hành Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện Bát Xát về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “*Điều tra khảo sát phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2021 - 2025*”, đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện ký hợp đồng với Viện nghiên cứu Rau quả để tiến hành Điều tra khảo sát phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó có nội dung quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện. Đến ngày 10/5/2022 Viện đã gửi sản phẩm

tư vấn cho huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). Do đó trong thời gian tới UBND huyện sẽ căn cứ kết quả điều tra khảo sát của Viện nghiên cứu rau quả để triển khai việc trồng mới cây ăn quả trên địa bàn huyện.

- Đối với nội dung điều chỉnh Đề án số 01 của huyện:

UBND huyện đã trình dự thảo đề nghị điều chỉnh Đề án số 01-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện Bát Xát tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười hai (phiên mở rộng). Tuy nhiên, tại hội nghị Ban chấp hành đã thống nhất trong thời gian chờ các quy định và hướng dẫn cụ thể về xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ tạm thời chưa điều chỉnh nội dung các đề án (*nội dung này đã được cụ thể thành Kết luận số 975-KL/HU ngày 18/3/2022 của Huyện ủy Bát Xát kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười hai (phiên mở rộng)*).

(4) Cử tri xã Y Tý phản ánh: Gần đây có tình trạng Nhân dân chặt phá cây rừng, đốt nương gây cháy rừng ở khu vực rừng già, khu bảo tồn, rừng cảnh quan... mặc dù thôn đã có quy định xử phạt theo hương ước, quy ước nhưng mức xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe. Đề nghị huyện xem xét chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả như sau:

Các vụ vi phạm về lâm nghiệp có xảy ra trên địa bàn nhưng ngoài khu vực rừng già, khu bảo tồn, rừng cảnh quan và đã được Hạt Kiểm lâm xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên là các vụ vi phạm xảy ra mang tính chất nhỏ lẻ, ít nghiêm trọng.

Không có tình trạng để xảy ra cháy rừng ở khu vực rừng già, khu bảo tồn, rừng cảnh quan như phản ánh.

(5) Cử tri xã Y Tý: Đề nghị huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đẩy mạnh hoạt động của vườn ươm, phối hợp chặt chẽ với các xã khảo sát nhu cầu để kết nối, cung ứng cây giống cho nhân dân, Hiện nay nhân dân tự mua cây giống tại Hà Nội, Sơn La... Việc vận chuyển xa ảnh hưởng đến giá thành và chất lượng cây giống (rau, cây ăn quả, cây lâm nghiệp...).

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện vườn ươm, khảo sát nhu cầu thị trường, nhu cầu sử dụng giống cây trồng của nhân dân; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các hoạt động sản xuất giống cây trồng tại vườn ươm đảm bảo, hiệu quả.

Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đang thực hiện ươm và chăm sóc một số giống cây trồng như: Cây lâm nghiệp (giống cây quế, cây lát hoa, cây thiên ngân...), cây ăn quả (cây đào, cây xoài, cây na, cây mắc cở...). Đối với cây lâm nghiệp khác và cây thực sinh dùng làm gốc ghép đang tiếp tục đóng bầu, chuẩn bị sản xuất. Ngoài ra, Trung tâm liên kết với Viện Khoa học kỹ

thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cung ứng các sản phẩm giống cây trồng (ổi, táo, mít chín sớm, mận hậu, bơ, bưởi đỏ, hồng giòn...) đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đối với giống rau, Trung tâm thực hiện sản xuất một số giống rau trái vụ như: Su hào, bắp cải, súp lơ và một số giống rau theo mùa vụ khác.

Ngày 12/4/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã ban hành văn bản số 71/TB-TTĐVNN về thông báo giá giống cây trồng, vật nuôi, vật tư năm 2022 gửi UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan, đề nghị phối hợp thông báo tới thôn bản, hộ dân, đơn vị có nhu cầu đăng ký.

UBND huyện đã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiếp tục lựa chọn sản xuất những loại giống cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, trình độ canh tác của nhân dân trong huyện; cung ứng kịp thời, đảm bảo giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân.

(6) Cử tri xã Trịnh Trường đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Y Tý tuyên truyền vận động nhân dân không xâm canh, lấn đất của xã Trịnh Trường để canh tác cây Xuyên khung (khu vực giáp núi Lão Thần) để gây cháy rừng.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả như sau:

Hiện nay trên khu vực núi Lão Thần có khoảng 79 hộ dân đang canh tác trồng dược liệu, hoa màu các hộ dân đã canh tác ổn định từ nhiều năm nay; tuy nhiên khu vực này là đất trống không phải là rừng tự nhiên.

Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã phối hợp với UBND xã Y Tý chỉ đạo công chức kiểm lâm địa bàn, công chức địa chính nông lâm nghiệp thống kê danh sách các hộ dân canh tác cây Xuyên Khung, họp thôn tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong quá trình canh tác, không phát phá diện tích mới để trồng cây Xuyên Khung.

(7) Cử tri xã Cốc Mỳ có ý kiến: Tháng 9/2021, sau trận mưa to đất đá ở khu vực khai thác hầm lò (thôn Minh Tân cũ) làm lấp đất vào ruộng của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi và một số hộ gia đình ở thôn Bầu Bàng, người dân đã có ý kiến với UBND xã Cốc Mỳ và đã được cán bộ xã thống kê thiệt hại nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Mỏ đồng Sin Quyền hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với ảnh hưởng của các hộ dân thôn Bầu Bàng, sau khi nhận được phản ánh của cư tri UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổng Công ty khoáng sản TKV và UBND xã Cốc Mỳ kiểm tra diện tích đất ruộng bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản gây nên tại cánh đồng thôn Bầu Bàng. Đến ngày 22/11/2021 Tổng Công ty khoáng sản TKV đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-VIMICO ngày 22/11/2021 về việc chi trả hỗ trợ thiệt hại diện tích đất lúa của các hộ dân tại thôn Bầu Bàng, thôn Vĩ Kẽm, thôn Nậm Chỏn cho 29 hộ dân với tổng kinh phí 101.285.898 đồng.

- Đối với ảnh hưởng của năm 2022 Tổng công ty khoáng sản TKV và UBND xã Cốc Mỳ cũng đã thống kê tổng hợp các hộ bị ảnh hưởng (*trong đó có hộ bà Bưởi diện tích lúa bị ảnh hưởng là 309m²*) để đánh giá năng suất, đơn giá hỗ trợ và thống nhất với các hộ gia đình cá nhân Tổng công ty cam kết sẽ phê duyệt và hỗ trợ trong tháng 8 năm 2022. Do đó trong thời gian tới UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND xã Cốc Mỳ đôn đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV thực hiện sớm nội dung này.

(8) Cử tri xã Nậm Pung có ý kiến: Đề nghị huyện mở rộng vùng trồng thêm một số loại cây ăn quả (Cam, quýt...) và hỗ trợ giống cho Nhân dân trồng.

Ý kiến của UBND huyện

Cây ăn quả có múi có nguồn gốc nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp nhất để Cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển từ 23-29⁰C, cây sẽ ngừng sinh trưởng khi nhiệt độ xuống dưới 13⁰C và chết khi nhiệt độ -5⁰C. Nhiệt độ không những ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mà còn ảnh hưởng đến phẩm chất của trái.

Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10⁰C, cao nhất có thể lên đến 41⁰C. Nhiệt độ thích hợp từ 20-28⁰C. Tổng lượng mưa trung bình năm: 2.600-2.800mm. Độ ẩm trung bình: 83- 84%.

Như vậy cây ăn quả có múi không phù hợp trồng tại xã Nậm Pung.

(9) Cử tri xã Y Tý đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cấp giống cây lê tai nung cho nhân dân 2 thôn (thôn Sim San 1, Sim San 2) với diện tích 10 ha.

Ý kiến của UBND huyện

Chính sách của huyện Bát Xát về phát triển nông nghiệp được thực hiện theo Đề án số 01-ĐA/HU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát về “Phát triển trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng một phần công nghệ cao huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025”. Trong đó mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với cây ăn quả là “Phát triển mở rộng vùng trồng cây ăn quả tập trung liên vùng quy mô 2.000 ha (gồm các loại cây như xoài, hồng, cam, chanh leo, lê, mận, đào...) và củng cố, nâng cao chất lượng trên 200 ha cây lê tai nung hiện có”.

Việc nhân dân các xã đề nghị được tham gia thực hiện trồng cây ăn quả thể hiện sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương phát triển nông nghiệp của huyện. Huyện đã chỉ đạo về việc triển khai Đề án phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu tổ chức sản xuất, chăm sóc, liên kết tiêu thụ nông sản để phát triển sản xuất được bền vững, hiệu quả. Căn cứ vào đề xuất khu vực quy hoạch vùng trồng từng loại cây của đơn vị tư vấn, khảo sát, huyện sẽ phê duyệt các dự án cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

(10) Cử tri xã A Mú Sung đề nghị UBND huyện hỗ trợ xi măng để làm đường liên gia, đường ngõ xóm; hỗ trợ kỹ thuật trồng cây chè, cây xoài cho các hộ dân.

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với nội dung hỗ trợ xi măng để làm đường liên gia, đường ngõ xóm: Để triển khai thực hiện đề án số 02 - ĐA/HU ngày 01/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện về “Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025” năm 2022, UBND huyện Bát Xát đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 07/02/2022, trong đó có phần hỗ trợ xi măng xây dựng đường liên gia, ngõ xóm. Tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2022, UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu và thống nhất nội dung hỗ trợ xi măng cho các xã để xây dựng đường làng, ngõ xóm đảm bảo đúng quy định. Ngày 9/6/2022, Thường trực UBND huyện đã chủ trì làm việc với các phòng, ban: Ban Kinh tế - xã hội, phòng Tài chính - KH, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - HT để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ xi măng xây dựng đường làng, ngõ xóm. Sau khi thảo luận, cuộc họp thống nhất: Trước mắt giải quyết thanh toán khối lượng xi măng đã cấp; sau khi các cơ quan, UBND các xã thực hiện hoàn thành xong việc quyết toán khối lượng xi măng đã cấp, sẽ nghiên cứu đề xuất việc hỗ trợ xi măng trong những năm tiếp theo.

- Đối với nội dung hỗ trợ kỹ thuật trồng cây chè, cây xoài cho các hộ dân: UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở phải thường xuyên xuống địa bàn các thôn để kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, gắn trách nhiệm cán bộ khuyến nông; đồng thời UBND xã phối hợp với khuyến nông viên cơ sở tổ chức họp thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân tiếp cận với giống phù hợp để phát triển nông nghiệp.

(11) Cử tri thôn Trung Trãi xã Dền Sáng phản ánh năm 2021 thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi ngựa theo hướng sản xuất hàng hóa của huyện, hộ gia đình (Chảo Duần Sìn) đã tiến hành làm chuồng và trồng cỏ được 0,5 ha, tuy nhiên đến nay gia đình chưa được giải ngân vốn vay để mua giống ngựa, đề nghị nhà nước sớm triển khai thực hiện.

Ý kiến của UBND huyện

Năm 2021 theo Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện về kế hoạch thực hiện dự án chăn nuôi ngựa năm 2021, xã Dền Sáng có 02 hộ tham gia dự án (không có hộ Chảo Duần Sìn). Năm 2022 trên cơ sở đăng ký của UBND xã, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 13/5/2022 về triển khai hỗ trợ lãi suất dự án chăn nuôi ngựa hàng hoá năm 2022, tại xã Dền Sáng có 06 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ dự án (trong đó có hộ ông Chảo Duần Sìn); hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN huyện tổ chức nghiệm thu chuồng trại, trồng cỏ của các hộ và phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân cho nhân dân vay vốn, trong đó 01 hộ được vay 170 triệu mua 10 con ngựa, nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất, nhân dân phải chi trả 50% lãi suất.

(12) Cử tri xã Dền Sáng phản ánh, hiện nay ở khu vực núi Lão Thần nhiều người dân của xã Trịnh Tường, Y Tý đốt phá rừng để trồng cây xuyên khùng, đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả như sau:

Hiện nay trên khu vực núi Lão Thần nhân dân của các xã: Y Tý, Dền Sáng, Trịnh Tường, A Lù, Nậm Chạc đang canh tác trồng cây dược liệu từ nhiều năm nay, không phải mới làm. Thực tế hiện trạng tại khu vực này là đất trống cây bụi, không có rừng già tự nhiên, vì vậy ý kiến phản ánh phá rừng, đốt phá rừng là không đúng thực tế.

(13) Cử tri xã Nậm Chạc đề nghị theo Quyết định số: 3614/QQD-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình kè chống sạt tại trung tâm xã Nậm Chạc huyện Bát Xát. Các hộ dân thôn Nậm Chạc hiện nay có các công trình chuồng trại dọc tuyến đường và tuyến kè suối đi qua. Đề nghị UBND huyện Bát Xát hỗ trợ kinh phí xây dựng một khu chuồng trại tập trung để các hộ dân di chuyển gia súc vào khu tập trung đó trước khi khởi công dự án để đảm bảo tiến độ công trình và đảm bảo nhân dân có khu chăn nuôi riêng biệt không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Ý kiến của UBND huyện

Mục tiêu đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 156 vào UBND xã Nậm Chạc và đầu tư công trình kè chống sạt tại trung tâm xã Nậm Chạc huyện Bát Xát: Đối với việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho nhân dân địa phương, kết nối giao thông thuận lợi giữa xã Nậm Chạc và các xã lân cận, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa; đối với việc đầu tư xây dựng tuyến kè nhằm chống sạt lở hai bên bờ suối, góp phần mở rộng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm xã Nậm Chạc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Từ những mục tiêu trên, việc di chuyển chuồng trại chăn nuôi dọc tuyến đường của các hộ dân là rất cần thiết góp phần hoàn thiện mở rộng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống, ô nhiễm môi trường, cảnh quan chung trong khu vực trung tâm xã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở địa phương.

Tuy nhiên, để có cơ sở hỗ trợ kinh phí xây dựng một khu chuồng trại tập trung để các hộ dân di chuyển gia súc vào khu tập trung, đề nghị UBND xã xác định vị trí và đề xuất phương án cụ thể báo cáo UBND huyện làm cơ sở giao các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá cụ thể, trước mắt đề nghị UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ và di chuyển chuồng trại, bàn giao mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng tuyến đường và tuyến kè, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng các công trình.

2. Về quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai

a) Về lĩnh vực điện

(14) Cử tri các xã Tông Sành, Bản Vược đề nghị huyện: Đầu tư đường điện cho nhóm hộ dân thôn Tả Tông Sành (09 hộ) xã Tông Sành, với chiều dài đường dây khoảng 1,5km; Cho nhóm hộ dân thôn San Lùng (50 hộ dân) với chiều dài

đường dây khoảng 6,2km, thôn Sang Bang (16 hộ) của xã Bản Vược với chiều dài đường dây khoảng 1km.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Phòng KTHT chủ trì phối hợp các xã rà soát các điểm dân cư trên 10 hộ trở lên đề nghị giao danh mục đầu tư. Được giao danh mục tại Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Bát Xát về việc điều chỉnh các Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Bát Xát (đợt 2); (đợt 3) năm 2021; (đợt 4) năm 2020. Theo đó tại các thôn Tả Tòng Sành xã Tòng Sành, thôn San Lùng, San Bang xã Bản Vược sẽ được đầu tư công trình cấp điện giai đoạn 2021-2025. Hiện đang chờ tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương đã gửi UBND tỉnh Văn bản Số 1342/SCT-NL ngày 09/8/2021 về nhu cầu đầu tư cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh đang trình Bộ Công thương đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng:

- Dự án cấp điện thôn San Bang xã Bản Vược dự kiến cấp điện cho khoảng 16 hộ.
- Dự án cấp điện thôn San Lùng xã Bản Vược dự kiến cấp điện cho khoảng 50 hộ.
- Dự án cấp điện làng 1, làng 2, làng 3 thôn Láo Vàng Chải, thôn Tả Tòng Sành xã Tòng Sành: Dự kiến cấp điện cho khoảng 47 hộ.

(15) Cử tri Thị trấn Bát Xát đề nghị nâng cấp và làm mới hệ thống chiếu sáng tại các tổ 9, 11, 12, 13 (mới sáp nhập về thị trấn) để đảm bảo ANTT cũng như cảnh quan đô thị.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị của cử tri. Về nội dung này, UBND huyện Bát Xát đã giao Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với Phòng KTHT khảo sát, đề xuất phương án quy mô xây dựng hệ thống chiếu sáng tại các Tổ dân phố mới sáp nhập. Trên cơ sở kết quả khảo sát, UBND huyện đã tổng hợp các nội dung đề xuất cải tạo, nâng cấp trình UBND tỉnh xem xét giao danh mục dự án để triển khai thực hiện. Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Bát Xát về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo một số tuyến đường trung tâm thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (công trình chào mừng 30 năm ngày thành lập thị trấn Bát Xát). Sau khi UBND tỉnh giao danh mục, UBND huyện sẽ giao các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện.

Quy mô đầu tư dự án: Lắp mới điện cao áp chiếu sáng tại Tại các tuyến đường trục chính các tổ 9, 11, 12, 13. Lắp bổ sung các vị trí còn thiếu tại các tuyến đường tổ 1, tổ 10.

(16) Cử tri xã Pa Cheo đề nghị: Đường điện vào thôn Bản Giàng đang thi công thì dừng, do đường điện đi qua rừng tự nhiên phải chặt cây để lấy hành lang đường dây 35KV, đề nghị huyện có ý kiến với các ngành tháo gỡ khó khăn để sớm tiếp tục thi công cấp điện cho nhân dân.

Ý kiến của UBND huyện

Công trình: Cấp điện thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát do Sở Công thương tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Đối với vướng mắc do đường dây điện trên không đi qua rừng tự nhiên, nội dung này đã được UBND tỉnh Lào Cai đồng ý chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo phương án chôn ngầm đường dây, khoảng 4,5Km với tổng chi phí bổ sung khoảng 8,5 tỷ đồng. Hiện nay Sở Công thương đang thực hiện các bước điều chỉnh dự án. Dự kiến dự án hoàn thành và đóng điện trong quý III/2022.

(17) Cử tri thôn Pờ Hồ Cao xã Trung Lèng Hồ phản ánh, công trình cấp điện trên địa bàn thôn đã thi công xong từ cuối năm 2020 (cột, đường dây, trạm hạ thế, công tơ...) nhân dân đã mua đồ điện được 1 năm, đề nghị nhà nước sớm đóng điện để đưa điện lưới quốc gia đến với nhân dân.

Ý kiến của UBND huyện

Dự án cấp điện thôn Pờ Hồ xã Trung Lèng Hồ do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng hạ tầng giao thông làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành và đóng điện trong đầu quý I/2022 (trước Tết Nguyên đán). Tính đến hết tháng 4/2022 đã đóng điện cho 51/54 hộ dân tại nhóm hộ Pờ Hồ Cao thôn Pờ Hồ, còn 03 hộ chưa đóng điện do khoảng cách quá xa đường dây 0,4kv. Hiện nay 03 hộ đang sử dụng điện của nhà máy thủy điện Pờ Hồ sử dụng nguồn điện của Đơn vị vận hành đập thủy điện Pờ Hồ, chất lượng điện đáp ứng được nhu cầu người dân.

(18) Cử tri xã Trịnh Tường đề nghị hiện nay thôn Phìn Ngan đã được đóng điện nhưng khi đấu nối sau công tơ thì Điện lực Bát Xát thu tiền công mỗi hộ là 240.000đ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, làm rõ việc thu tiền trên là đúng hay sai, căn cứ để thu tiền vì cuối năm 2020 các thôn khác trên địa bàn xã cũng đấu nối sau công tơ thì không mất tiền công.

Ý kiến của UBND huyện

Việc thu tiền 240.000 đồng/1 công tơ điện của Điện lực Bát Xát thực hiện theo Quyết định số 728/QĐ-PCLK ngày 26/5/2021 của Công ty điện lực Lào Cai về việc ban hành đơn giá, dự toán thi công lắp đặt dây ra sau công tơ và di chuyển vị trí thiết bị đo đếm. Đây là khoản tiền nhân công đấu nối và dây sau công tơ tại đầu cột được áp dụng từ tháng 6/2021 trở đi, do vậy các khách hàng thực hiện lắp đặt từ tháng 5/2021 trở về trước không mất tiền chi phí nhân công này.

(19) Cử tri thôn Lâm Tiến xã Mường Vi phản ánh có 15 hộ dân tự kéo điện từ đường dây 0,4KV đến các hộ gia đình, chiều dài đường dây xa (trên 500m) nên điện rất yếu không sử dụng được; Nhân dân thôn Dao 2 của xã Mường Vi chưa có điện đề nghị nhà nước sớm khởi công xây dựng để nhân dân có điện lưới sử dụng.

Ý kiến của UBND huyện

- Dự án: Cấp điện sinh hoạt thôn Dao xã Mường Vi được UBND huyện Bát Xát giao danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

- Cử tri thôn Lâm Tiến có phản ánh chất lượng điện tại đây yếu, không sử dụng được do chiều dài đường dây từ đường điện 0,4kV tới các hộ xa. UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri, về nội dung này trong thời gian tới, UBND huyện Bát Xát có kế hoạch rà soát toàn bộ các nhóm hộ, điểm dân cư tự đầu tư đường dây, sử dụng điện quốc gia không đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và phối hợp với ngành điện xem xét, đầu tư nâng cấp trong thời gian tới. Ngày 09/5/2022, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã ban hành Văn bản số 75/KTHT-CT đề nghị các xã rà soát nhóm hộ, khu dân cư sử dụng điện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật. Đề nghị các xã quan tâm, triển khai rà soát.

(20) Cử tri xã Dền Thành có ý kiến: Cuối thôn Sín Chải, xã Dền Thành có một cột điện có nguy cơ bị đổ, để đảm bảo an toàn cho người dân đề nghị Điện lực có phương án khắc phục.

Ý kiến của UBND huyện

Điện lực Bát Xát đã nắm bắt và đã lập phương án sửa chữa thường xuyên. Dự kiến tháng 07 năm 2022 khắc phục xong.

(21) Cử tri xã Nậm Pung có ý kiến: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ kéo điện lưới Quốc gia lên tổ Phìn Hồ của thôn Nậm Pung; tổ Tả Lé của thôn Tà Chải; tổ 5 thôn Kín Chu Phìn 2.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Phòng KTHT chủ trì phối hợp các xã rà soát các điểm dân cư trên 10 hộ trở lên đề nghị giao danh mục đầu tư. Được giao danh mục tại Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Bát Xát về việc điều chỉnh các Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Bát Xát (đợt 2); (đợt 3) năm 2021; (đợt 4) năm 2020. Xã Nậm Pung có 03 danh mục công trình cấp điện tại các thôn: Nậm Pung, Tà Chải và Kín Chu Phìn 2 trong đó bao gồm các nhóm hộ chưa có điện lưới quốc gia mà cử tri xã Nậm Pung có ý kiến. Hiện đang chờ tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương đã gửi UBND tỉnh Văn bản Số 1342/SCT-NL ngày 09/8/2021 về nhu cầu đầu tư cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh đang trình Bộ Công thương đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng:

- Dự án cấp điện thôn Nậm Pung xã Nậm Pung dự kiến cấp điện cho khoảng 35 hộ dân.

- Dự án cấp điện sinh hoạt thôn Kín Chu Phìn 2 xã Nậm Pung dự kiến cấp điện cho khoảng 32 hộ dân.

- Dự án cấp điện sinh hoạt thôn Tà Chải xã Nậm Pung dự kiến cấp điện cho khoảng 25 hộ dân.

(22) Cử tri xã Nậm Chạc đề nghị đầu tư thêm 01 trạm hạ thế thôn Nậm Giang 1 vì hiện nay thôn Nậm Giang 1 dùng chung hạ thế với thôn Nậm Chạc, đường điện 0,4 KW kéo xa 3 km nên điện rất yếu.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri, về nội dung này trong thời gian tới, UBND huyện Bát Xát có kế hoạch rà soát toàn bộ các nhóm hộ, diêm dân cư tự đầu tư đường dây, sử dụng điện quốc gia không đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và phối hợp với ngành điện xem xét, đầu tư nâng cấp trong thời gian tới.

Ngày 09/5/2022, phòng KTHT đã có Văn bản số 75/KTHT-CT đề nghị các xã rà soát nhóm hộ, khu dân cư sử dụng điện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật. Đề nghị các xã quan tâm, triển khai rà soát.

b) Về đường giao thông

(23) *Cử tri xã Phìn Ngan đề nghị: Tuyến đường Quang Kim - Phìn Ngan, nhân dân khu vực Làng Kim, Làng San xã Quang Kim lấn chiếm hành lang đường, không có rãnh thoát nước, không có lề đường làm cho đường xuống cấp, khó khăn cho nhân dân đi lại, thậm trí có hộ làm hàng rào ra sát đường che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Đề nghị kiểm tra, xử lý để đảm bảo giao thông đi lại an toàn.*

Ý kiến của UBND huyện

Tuyến đường Quang Kim - Phìn Ngan, công trình do đầu tư đã lâu nên nhiều vị trí mặt đường xuống cấp, đặc biệt đoạn qua thôn Làng Kim, Làng San có chiều dài khoảng 01km, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng do không có rãnh thoát nước dọc, từ thực trạng trên, ngày 06/4/2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Quang Kim, Thanh tra Sở giao thông vận tải - Xây dựng, Công ty TNHH MTV Hậu Tươi đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại hiện trường, thống nhất UBND xã Quang Kim tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng mở rộng hành lang để làm rãnh dọc đoạn đường qua Làng Kim, Làng San; Đến ngày 28/4/2022 công việc giải tỏa hành lang, đào rãnh dọc thoát nước và sửa chữa mặt đường đã cơ bản khắc phục xong.

(24) *Cử tri xã Pa Cheo đề nghị: UBND huyện đầu tư tiếp tuyến đường từ thôn Tả Pa Cheo đi thôn Bản Giàng dài 6,7km (đoàn chưa được bê tông hóa); Nâng cấp tuyến đường từ Tả Lèng đi Tả Pa Cheo hiện nay xuống cấp nghiêm trọng.*

Ý kiến của UBND huyện

- Tuyến đường đi thôn Bản Giàng xã Pa Cheo có tổng chiều dài 08km được đầu tư mở nền, rải cấp phối năm 2014, công trình được đầu tư theo cơ chế nông thôn mới, trong đó năm 2020-2021 đã được bê tông hóa 2,4km, còn lại 5,6km là đường cấp phối Bn = 4m, Bm = 3m đã có danh mục tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện Bát Xát về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu huyện Bát Xát giai đoạn 2022-2025.

- Tuyến đường Tả Lèng đi Tả Pa Cheo (đường vào xã Pa Cheo) đây là tuyến đường huyện có chiều dài 09km, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư.

(25) *Cử tri xã Mường Hum đề nghị: Huyện sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã đoạn từ đầu cầu Piêng Láo đi xã Trung Lèng Hồ, hiện nay đường*

đã xuống cấp và mặt đường nhỏ, gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; Nâng cấp tuyến đường liên thôn Séo Pờ Hồ đi Tả Pờ Hồ, tuyến đường này đã được đầu tư từ năm 2012, đến nay đã bị xuống cấp và hỏng nhiều đoạn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Ý kiến của UBND huyện

- Tuyến đường vào xã Trung Lèng Hồ, đây là tuyến đường huyện có chiều dài 4,5km, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư.

- Tuyến đường liên thôn Séo Pờ Hồ đi Tả Pờ Hồ: Hiện nay, UBND huyện đang đề xuất với UBND tỉnh, các sở ngành bổ sung vào trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo chương trình mục tiêu quốc gia.

(26) Cử tri xã Dền Thàng đề nghị: Theo quyết định số 5335/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021 của UBND huyện Bát Xát về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021, tuyến đường liên thôn đi thôn Bản Phố có nền đường 6m gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng tới nhà dân, ta luy âm là hẻm sâu, vách đá cao. Đề nghị giảm nền đường xuống cho phù hợp với địa hình.

Ý kiến của UBND huyện

Theo kết luận số 308/TB-VPUBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 26/10/2022 nghe báo cáo về phương án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh và nhu cầu đầu tư đường GTNT, giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch tỉnh có kết luận như sau:

Đối với đường trục xã, trục thôn, bề rộng nền đường tối thiểu 5,5m, mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bê tông hoặc láng nhựa. Do vậy đề nghị UBND xã Dền Thàng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng đảm bảo nền đường rộng đúng quy định.

(27) Cử tri xã Trịnh Tường đề nghị: Sớm triển khai đổ bê tông đoạn giữa đường Tùng Chín 3 chiều dài 2,3km (Đoạn đầu, đoạn cuối đã đổ bê tông xong); Mở rộng và đổ bê tông đoạn đường từ thôn Dền Thàng đến điểm trường Tiểu học thôn Tùng chín 3; Đề nghị làm cầu treo thôn Tùng Chín 3 (Khu Làng Hán cũ) để người dân đi lại và sản xuất được thuận tiện hơn.

Ý kiến của UBND huyện

- Đoạn giữa đường Tùng Chín 3, chiều dài 2,2km và đường từ thôn Dền Thàng đến điểm trường Tiểu học thôn Tùng Chín 3 có chiều dài 2,3km đã có danh mục tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc Giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu huyện Bát Xát giai đoạn 2022-2025.

- Đoạn suối thôn Tùng Chín 3 có chiều rộng khoảng 50m, địa hình không phù hợp làm cầu treo, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với UBND xã và các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá đưa ra phương án hợp lý, hiệu quả hơn.

(28) *Cử tri xã Y Tý đề nghị: Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấm biển chỉ dẫn trên các tuyến đường huyện quản vì hiện nay thiếu rất nhiều biển chỉ dẫn giao thông, nhất là tại các ngã 3, ngã 4 gây khó khăn cho Nhân dân và du khách khi tham gia giao thông.*

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị của cử tri. Nội dung này, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát các vị trí cần cấm biển chỉ dẫn trên các tuyến đường huyện và đề xuất phương án. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND huyện sẽ xem xét, cân đối các nguồn lực đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

(29) *Cử tri thôn Pờ Hồ xã Trung Lèng Hồ đề nghị UBND huyện chỉ đạo công ty thủy điện trả lại đường vào khu sản xuất cho nhân dân vì từ khi dâng nước lòng hồ Pờ Hồ mất đường, nhất là những ngày trời mưa, lũ nhân dân đi lại rất khó khăn, không đảm bảo an toàn tính mạng (xã đã làm việc nhiều lần như công ty chưa thực hiện).*

Ý kiến của UBND huyện

Trong tháng 4/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có buổi làm việc với UBND xã Trung Lèng Hồ, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông (chủ đầu tư dự án thủy điện Pờ Hồ). Trong đó, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông nhất trí tạo điều kiện cho người dân khi đi qua khu vực đập thủy điện vào khu vực sản xuất và trong thời gian tới sẽ xem xét cùng chính quyền địa phương đầu tư công trình vào khu vực sản xuất của người dân.

Trong thời gian tới, trước mắt đề nghị UBND xã Trung Lèng Hồ tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc chấp hành các quy định, hướng dẫn của đơn vị quản lý thủy điện khi đi qua khu vực đập thủy điện nhất là trong mùa mưa lũ.

(30) *Cử tri xã Bản Vược đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công công trình xử lý ngập úng rãnh thoát nước đường tỉnh lộ 156B xã Bản Vược; Sớm nâng cấp tuyến đường Km4- San Lùng chiều dài 6 km, hiện nay đã xuống cấp.*

Ý kiến của UBND huyện

- Công trình xử lý ngập úng rãnh thoát nước đường tỉnh lộ 156B xã Bản Vược đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT tại quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, chờ ghi vốn khởi công trong quý III/2022.

- Tuyến đường Km4 - San Lùng chiều dài 06 km, trong đó, đến hết năm 2020 đã đổ bê tông mặt đường được 1,5km, còn lại 4,5km đã được UBND huyện giao danh mục tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu huyện Bát Xát giai đoạn 2022-2025. Hiện nay đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

(31) *Cử tri Thị trấn Bát Xát đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông liên thôn tại tổ 12, 13.*

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị của cử tri. Về nội dung này, UBND huyện Bát Xát đã giao Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát, đề xuất phương án quy mô xây dựng hệ thống chiếu sáng tại các Tổ dân phố mới sáp nhập. Trên cơ sở kết quả khảo sát, UBND huyện đã tổng hợp các nội dung đề xuất cải tạo, nâng cấp trình UBND tỉnh xem xét giao danh mục dự án để triển khai thực hiện tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Bát Xát về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo một số tuyến đường trung tâm thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (công trình chào mừng 30 năm ngày thành lập thị trấn Bát Xát). Sau khi UBND tỉnh giao danh mục, UBND huyện sẽ giao các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện.

Quy mô thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến đường liên thôn tại các tổ 12, tổ 13: Mở rộng nền đường rộng tối thiểu 6,5m, làm lại mặt đường, làm hệ thống cống thoát nước chịu lực dọc theo 2 bên đường.

(32) Cử tri Thị trấn Bát Xát đề nghị sửa cống hộp trước công trường Tiểu học thị trấn, hiện có nhiều miệng cống bị hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn đường tỉnh lộ 156, khu vực cuối Tổ 1 giáp với xã Bản Qua hiện chưa có cống hộp nước thải sinh hoạt tràn ra đường bốc mùi hôi thối, cử tri đề nghị làm cống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị của cử tri. Về nội dung này, UBND huyện Bát Xát đã giao Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát, đề xuất phương án quy mô xây dựng hệ thống hạ tầng tại các tổ mới sáp nhập. Trên cơ sở kết quả khảo sát, UBND huyện đã tổng hợp các nội dung đề xuất cải tạo, nâng cấp trình UBND tỉnh xem xét giao danh mục dự án để triển khai thực hiện. (Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Bát Xát về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo một số tuyến đường trung tâm thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (công trình chào mừng 30 năm ngày thành lập thị trấn Bát Xát). Sau khi UBND tỉnh giao danh mục, UBND huyện sẽ giao các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện.

Quy mô thực hiện: Làm mới cống thoát nước bằng bê tông cốt thép dọc 2 bên đường tỉnh lộ 156B đoạn từ nghĩa trang Liệt sỹ đến đường bê tông rẽ vào khu dân cư tổ 10 để đảm bảo thoát nước cho khu dân cư khu vực tổ 1 thị trấn Bát Xát.

(33) Cử tri Tổ 2 Thị trấn Bát Xát đề nghị lắp biển cấm xe ô tô vào giờ cao điểm tham gia lưu thông tại khu vực công trường Tiểu học và trường Mầm non thị trấn, gây ùn tắc giao thông.

Ý kiến của UBND huyện

Trường Tiểu học và trường Mầm non thị trấn Bát Xát nằm trên tuyến đường Hoàng Liên (Tổ 2 thị trấn Bát Xát). Trường hợp cấm các phương tiện lưu

thông trong giờ đi học và giờ tan học thì phụ huynh phải để phương tiện ngoài khu vực trường học, do vậy phải có mặt bằng để xe cho phụ huynh, nếu không có mặt bằng thì lại để xe trên lòng đường gần khu vực trường học và làm tắc nghẽn các đoạn đường khác vì mặt đường khu vực này tương đối hẹp, mặt khác trên tuyến đường có nhiều hộ dân sinh sống, cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện, việc cấm xe là rất bất cập. Hiện nay khu vực cổng trường Tiểu học và Mầm non đã kẻ vạch để xe cho phụ huynh, đề nghị Nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh để xe ngay ngắn trong khu vực quy định sẽ giảm được việc ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

(34) Cử tri xã Pa Cheo đề nghị: Tuyến đường từ thôn Tả Lèng đi thôn Tả Pa Cheo bị sạt lở chiều dài khoảng 30m, sâu đến nửa đường nhân dân đi lại rất nguy hiểm. Hiện nay đã có chủ trương đầu tư, đề nghị huyện sớm triển khai thi công.

Ý kiến của UBND huyện

Vị trí sạt lở tại km5 đường từ thôn Tả Lèng đi thôn Tả Pa Cheo (đường vào xã Pa Cheo) thuộc công trình: Khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 tuyến đường vào UBND xã Pa Cheo huyện Bát Xát, dự án được triển khai thực hiện khắc phục theo Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/1/2019 về khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. Đến nay cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo giao thông cho người dân.

(35) Cử tri xã Mường Vi tiếp tục có ý kiến: Đường trục thôn Ná An do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2020 làm sạt, trôi mất toàn bộ đoạn đường chiều dài khoảng 60m. Ý kiến này cử tri đã đề nghị trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện và được UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 619/BC-UBND ngày 15/11/2021: “Đây là tuyến đường do UBND xã Mường Vi quản lý, vận hành theo phân cấp. Hàng năm UBND tỉnh cấp kinh phí bảo trì do vậy UBND xã Mường Vi chủ động huy động các nguồn lực và sử dụng nguồn kinh phí bảo dưỡng để khắc phục đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn”. Tuy nhiên, để khắc phục được đoạn đường này thì phải đổ bê tông, hoặc kê dọ đá cần nguồn kinh phí lớn, xã không thể tự khắc phục được. Vậy đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí để khắc phục đoạn đường này.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra thực tế ảnh hưởng của thiên tai đề xuất đầu tư dự án bằng nguồn vốn Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025. Đề nghị UBND xã huy động nguồn lực từ địa phương để khắc phục tạm thời trong thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

(36) Cử tri xã Mường Vi có ý kiến: Bờ kè suối Mường Vi được kê vào năm 2016 qua các đợt mưa lũ, sủi mòn làm sạt mất một số đoạn, chiều dài khoảng 250m, hiện nay mưa to, nước suối tràn vào ruộng của nhân dân ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đề nghị nhà nước xem xét đầu tư khắc phục những đoạn bị sạt lở bờ kè suối Mường Vi.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra thực tế ảnh hưởng của thiên tai đề xuất đầu tư dự án bằng nguồn vốn Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025. Đề nghị UBND xã huy động nguồn lực từ địa phương để khắc phục tạm thời trong thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

(37) Cử tri xã Mường Vi có ý kiến: Tuyến đường từ đường tỉnh lộ 156b vào hang động xã Mường Vi đã được đầu tư đổ bê tông năm 2014, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông. Vậy đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí đổ bê tông lại tuyến đường này để nhân dân đi lại thuận tiện.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị cử tri xã Mường Vi. Tuyến đường từ đường tỉnh lộ 156b vào hang động xã Mường Vi có chiều dài 740m, do có nhiều vị trí dốc cục bộ, rãnh dọc bị sỏi lở đề nghị UBND xã sử dụng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên khắc phục tạm thời. Để đảm bảo lâu dài đề nghị UBND xã Mường Vi đề xuất bổ sung công trình vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để được đầu tư nâng cấp từ đường cấp B-GTNT lên đường cấp A-GTNT.

(38) Cử tri xã Dền Thàng đề nghị sửa chữa tuyến đường từ Mường Hum lên Dền Thàng, hiện nay tuyến đường nhiều đoạn đã xuống cấp.

Ý kiến của UBND huyện

Tuyến đường Mường Hum - Dền Thàng, có chiều dài 12km, tuyến đường đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 437/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý IV/2022 (Ban QLDA đầu tư XD công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư).

(39) Cử tri xã Nậm Pung có ý kiến: Đề nghị đẩy nhanh cấp vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường Phìn Hồ lên tổ 5 Kin Chu Phìn 2.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025. Nguồn vốn này thuộc ngân sách tỉnh quản lý, sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch vốn sẽ có kế hoạch để khởi công công trình.

(40) Cử tri xã Nậm Pung có ý kiến: Tuyến đường Mường Hum đi Nậm Pung xã không quản lý vì vậy việc sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường khi bị hỏng không kịp thời. Đề nghị tuyến đường trên địa bàn xã nào thì giao cho xã đó quản lý, bảo dưỡng hoặc giao cho người dân trên địa bàn xã đó bảo dưỡng để có trách nhiệm và kịp thời hơn.

Ý kiến của UBND huyện

- Tuyến đường Mường Hum - Nậm Pung có chiều dài 6,5km (nằm trên địa bàn xã Mường Hum và Nậm Pung) đây là tuyến đường huyện quản lý, công trình do đầu tư đã lâu, địa hình dốc, mưa bão đã gây sạt lở và sỏi hồng mặt đường với khối lượng lớn, kinh phí bảo trì chỉ đáp ứng sửa chữa những hư hỏng

nhỏ. Đến nay tuyến đường đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 438/QĐ-UBND ngày 08/02/2021, dự kiến khởi công trong quý IV/2022.

- Căn cứ khoản 2, Điều 4 Quy định một số nội dung về quản lý, bảo trì, vận hành khai thác và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021. Tuyến đường Mường Hum - Nậm Pung thuộc thẩm quyền quản lý, bảo trì, vận hành khai thác của UBND huyện.

Mặt khác quản lý các tuyến đường huyện có tính chất phức tạp như quản lý hành lang, quản lý tải trọng, phải có chuyên môn, phương pháp thống kê các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp để có phương án khắc phục phù hợp, đặc biệt khi xảy ra thiên tai, sạt lở, hư hỏng nặng phải có năng lực huy động máy móc, thiết bị khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông bước 1... Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đường giao thông do huyện quản lý, ưu tiên các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia dự thầu.

(41) Cử tri xã A Mú Sung đề nghị UBND huyện nâng cấp tuyến đường từ TL158 đến đường tuần tra biên giới mốc 90 tại thôn Phù Lao Chải với chiều dài 3km.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri. Đoạn đường từ TL158 đến đường tuần tra biên giới mốc 90 tại thôn Phù Lao Chải với chiều dài 4km, do mưa lũ năm 2016 đã sạt lở mặt đường 02km đầu tuyến, đoạn đường này chưa có trong kế hoạch trung hạn. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, đăng ký bổ sung Kế hoạch trung hạn 2021-2025 và sẽ bố trí các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

(42) Cử tri xã Nậm Chạc có ý kiến: Tuyến đường Nậm Giang 2 đi Suối Thầu 3 dài 8,5 km được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2019. Đến năm 2020 do mưa lũ gây sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá rất lớn, có nhiều đoạn có nguy cơ đứt gãy đường, nhiều cống thoát nước hư hỏng, hệ thống rãnh bị vùi lấp. Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để khắc phục đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân và tuổi thọ công trình.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri. Về nội dung này, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) phối hợp với xã Nậm Chạc kiểm tra thực tế hiện trường và có báo cáo số 34/BC-KTHT ngày 27/4/2022, trong đó đề xuất phương án xử lý: Vận chuyển đất, đá tại khu sạt lở, kè rọ đá chống sạt, làm mới hệ thống thoát nước và đổ lại mặt đường BTXM; Kinh phí dự kiến: 1.300 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính còn hạn chế, UBND huyện đang giao cho cơ quan chuyên môn rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai khắc phục trong thời gian tới.

(43) Cử tri xã Nậm Chạc có ý kiến: Đề nghị huyện đầu tư đổ đường bê tông từ thôn Suối Thầu 3 đến cầu treo thôn Suối Thầu 2 chiều dài 3,6 km.

Ý kiến của UBND huyện

Tuyến đường cử tri xã Nậm Chạc đề xuất đã được UBND huyện Bát Xát giao nhiệm vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 01/3/2022.

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng), phối hợp với UBND xã khảo sát, lập hồ sơ dự án.

(44) Cử tri xã Trịnh Tường đề nghị sớm triển khai đổ bê tông đoạn cuối thôn Phìn Ngan chiều dài 1,5 Km, đoạn đầu thôn Lao Chải chiều dài 200m.

Ý kiến của UBND huyện

Đoạn đường cử tri xã Trịnh Tường đề xuất thuộc 02 công trình đường GTNT được UBND huyện Bát Xát giao nhiệm vụ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 01/3/2022, cụ thể:

- Đường trục thôn Phìn Ngan xã Trịnh Tường (Đoạn cuối tuyến): Chiều dài 1,8km, quy mô: Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3m.

- Đường trục thôn Lao Chải xã Trịnh Tường: Chiều dài 0,8km, quy mô: Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3m.

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng), phối hợp với UBND xã khảo sát, lập hồ sơ dự án.

(45) Cử tri xã Mường Vi có ý kiến: Đường liên thôn Ná An do mưa lũ sạt 40m, do khối lượng lớn UBND xã không bố trí được nguồn kinh phí. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để khắc phục

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện tiếp thu kiến nghị cử tri. Nội dung này, UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với xã Mường Vi kiểm tra thực tế hiện trường, kết quả theo báo cáo số 34/BC-KTHT ngày 27/4/2022, trong đó đề xuất phương án xử lý: Kè rọ đá chống sạt và đổ lại mặt đường BTXM; Kinh phí dự kiến: 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính còn hạn chế, UBND huyện đang giao cho cơ quan chuyên môn rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai khắc phục trong thời gian tới.

c) Nước sinh hoạt, thủy lợi

(46) Cử tri xã Bản Xèo đề nghị: Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã hiện nay đã xuống cấp, không đủ nước sinh hoạt cho người dân, đây là công trình cấp thiết, đề nghị UBND huyện xem xét, sớm đưa vào danh mục sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới; Việc thi công tuyến đường 156 đã làm hỏng một số đoạn ống nước của công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã, đề nghị huyện chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân; Đề nghị huyện cho phép thanh lý toàn bộ ống sắt của tuyến kênh thủy lợi Cán Tỷ - San Lùng, công trình thủy lợi này được xây dựng từ năm 2011, hiện nay không sử dụng khó khăn cho công tác quản lý. Xây mới công trình cấp nước sinh hoạt thôn Pờ Xi Ngài để cấp nước cho 98 hộ dân và 2 điểm trường Mầm non và Tiểu

học, công trình cấp nước sinh hoạt của thôn được đầu tư từ năm 2010, đến nay đã hư hỏng hoàn toàn, người dân đang sử dụng tạm thời nước từ kênh mương thủy lợi của thôn về tích trữ, lọc thủ công để sử dụng, không đảm bảo vệ sinh.

Ý kiến của UBND huyện

Công trình CNSH và thủy lợi không nằm trong lĩnh vực được ưu tiên đầu tư của tỉnh. Hiện nay nguồn ngân sách huyện còn hạn hẹp nhiều nhiệm vụ phải chi. Từ năm 2020 đến hết Quý I/2022 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng việc thu ngân sách huyện. Mặt khác xã Bản Xèo đã hoàn thành nông thôn mới, các chương trình MTQG chỉ hỗ trợ các thôn đặc biệt khó khăn. Việc đầu tư sửa chữa công trình tại trung tâm xã đề nghị UBND xã huy động nguồn lực của địa phương để thực hiện. Năm 2022 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện thu đạt chỉ tiêu, UBND huyện Bát Xát sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện kiểm tra thực tế, bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

(47) Cử tri xã Dền Thàng, A Lù và xã Tòng Sành đề nghị: Nâng cấp công trình nước sạch cho khu vực trung tâm xã Dền Thàng và các trường học vì hiện nay thiếu nước ăn trong mùa khô; Công trình nước sạch thôn Khu Chu Lìn xã A Lù đã xuống cấp, hư hỏng không đủ nước ăn; Đầu tư hệ thống nước sạch vào khu tái định cư mới thôn Tả Hồ xã Tòng Sành.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn CTMTQG giai đoạn 2022-2025. Hiện tại UBND xã huy động nguồn lực tại địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

(48) Cử tri các xã Bản Xèo, Pa Cheo đề nghị: Nâng cấp và làm mới tuyến mương Mào Suối Tùng thôn Bản Xèo xã Bản Xèo được xây dựng từ năm 2001 với chiều dài 2,5 km tưới tiêu 50ha ruộng, có 2 đoạn cầu máng bị ảnh hưởng của mưa bão làm sập khoảng 120m dài; Đầu tư xây dựng mương thủy lợi Kin Sáng Hồ 2 xã Pa Cheo dài 3km phục vụ tưới tiêu cho 30ha ruộng của 46 hộ dân, hiện là mương đất, nhiều đoạn bị sạt lở không đảm bảo nước tưới tiêu.

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với mương Mào Suối Tùng thôn Bản Xèo xã Bản Xèo: UBND xã đã khắc phục bằng nguồn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để sửa chữa nhỏ công trình năm 2021, đến nay nguồn nước cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sản xuất.

- Đối với mương thủy lợi Kin Sáng Hồ 2 xã Pa Cheo: Huyện đã tổng hợp danh mục tại văn bản số 164/UBND-TCKH ngày 05/02/2021 của UBND huyện Bát Xát về rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu các xã năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bát Xát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay chưa được UBND tỉnh bố trí kinh phí do vậy chưa thực hiện đầu tư được, đề nghị UBND xã tuyên truyền đến thôn, các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước sản xuất.

(49) *Cử tri xã Mường Hum đề nghị: Tuyến mương Séo - Tả Pờ Hồ đã được đầu tư hơn 20 năm, hiện nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng, không đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất của Nhân dân, đề nghị UBND huyện sớm đầu tư nâng cấp; Đề nghị đầu tư làm 02 tuyến đường nội đồng với tổng chiều dài 2.800m (Tuyến 1: Đường nội đồng thôn Piềng Láo dài 2.000m; tuyến 2: Đường nội đồng Nậm Pên có chiều dài 800m).*

Ý kiến của UBND huyện

- Tuyến mương Séo - Tả Pờ Hồ không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do vậy đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động thôn, các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước sản xuất trong mùa vụ. Ngoài ra, chỉ đạo các Tổ thủy nông cơ sở thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và rà soát, lập dự toán sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi từ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

- Đường nội đồng thôn Piềng Láo và Đường nội đồng Nậm Pên chưa có danh mục trong kế hoạch trung hạn, đề nghị UBND xã rà soát, đánh giá tính khả thi để bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(50) *Cử tri xã Y Tý đề nghị: Huyện khảo sát các tuyến mương trên địa bàn xã, hiện nay nhiều tuyến mương đất đã lâu, xuống cấp, không đảm bảo cho việc nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; Đề nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí tu sửa hoặc đầu tư mới tuyến mương cánh đồng Thèn Pả, Phá Thẻ, Hồng Ngải.*

Ý kiến của UBND huyện

- Nội dung đề nghị khảo sát các tuyến mương trên địa bàn xã, hiện nay nhiều tuyến mương đất đã lâu, xuống cấp, không đảm bảo cho việc nước tưới tiêu phục vụ sản xuất: Việc đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phải được rà soát, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung của giai đoạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn xã Y Tý chỉ công trình thủy lợi thôn Hồng Ngải. Do vậy, đối với các công trình chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, nếu không thuộc trường hợp cấp bách đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động thôn, các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước sản xuất trong mùa vụ.

- Đối với đề nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí tu sửa hoặc đầu tư mới tuyến mương cánh đồng Thèn Pả, Phá Thẻ, Hồng Ngải: Công trình thủy lợi thôn Hồng Ngải đã tổng hợp danh mục tại văn bản số 164/UBND-TCKH ngày 05/02/2021 của UBND huyện Bát Xát về rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu các xã năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bát Xát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa bố trí kinh phí do vậy chưa thực hiện đầu tư được; tuyến mương cánh đồng Thèn Pả, Phá Thẻ không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do vậy đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động thôn, các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước sản xuất trong mùa vụ. Ngoài ra, hàng năm chỉ đạo các Tổ thủy nông cơ sở duy tu, bảo dưỡng và rà

soát, lập dự toán sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi từ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

(51) *Cử tri xã Trịnh Tường đề nghị: Đầu tư 04 đập đầu mối công trình thủy lợi tại các thôn Tùng Chín 2, Nà Lặc, Lao Chải đã bị hỏng do thiên tai năm 2016; Đầu tư làm mới mương thủy lợi thôn Tả Cồ Thành chiều dài khoảng 3,5km phục vụ tưới tiêu cho 17 hộ với 06 ha ruộng.*

Ý kiến của UBND huyện

- Đập đầu mối công trình thủy lợi Nà Lặc, đập đầu mối công trình thủy lợi Lao Chải, đập đầu mối công trình thủy lợi Tùng Chín II (*Tuyến dưới NVH*), các công trình thủy lợi Tùng Chín II (*tuyến Đoong Dé, tuyến thác đổ*) đã được BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM&GNBV tỉnh Lào Cai đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021 tại Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 09/02/2021; UBND huyện Bát Xát cũng đã đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 04 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bát Xát (trong đó có công trình thủy lợi Tùng Chín II: *Tuyến dưới NVH*, công trình thủy lợi Tùng Chín II: *tuyến Đoong Dé*, công trình thủy lợi San Hồ - Nà Lặc trên địa bàn xã Trịnh Tường) tại Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 12/8/2021, đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt, do vậy chưa thực hiện đầu tư được. Đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp khắc phục tạm để đảm bảo nước trong mùa vụ sản xuất.

- Đối với kiến nghị làm mới mương thủy lợi thôn Tả Cồ Thành: Năm 2020, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Trịnh Tường đã rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã, trong đó đã xác định việc đầu tư công trình thủy lợi thôn Tả Cồ Thành là không hiệu quả do quy mô đầu tư lớn trong khi diện tích cần tưới lại ít (06 ha), do vậy không tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(52) *Cử tri xã Phìn Ngan có ý kiến: Tuyến mương thôn Sùng Bang được kiên cố hóa đã hơn 10 năm cấp nước cho khu vực rộng lớn trồng lúa của thôn. Hiện có khoảng 01 km tuyến mương dọc đường trục thôn hiện xuống cấp gây hỏng ảnh hưởng đến sản xuất. Đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư cải tạo giúp nhân dân ổn định sản xuất.*

Ý kiến của UBND huyện

Huyện đã tổng hợp danh mục tại văn bản số 164/UBND-TCKH ngày 05/02/2021 của UBND huyện Bát Xát về rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu các xã năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bát Xát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa bố trí kinh phí do vậy chưa thực hiện đầu tư được, đề nghị UBND xã tuyên truyền đến thôn, các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước sản xuất.

(53) *Cử tri xã Bản Vược đề nghị nâng cấp công trình nước sạch cung cấp cho các thôn km 0, 1, 2, 3 vì hiện nay nước không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng*

của nhân dân và hàng tháng công bố kết quả kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt của công trình cấp nước này.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn CTMTQG giai đoạn 2022-2025. Hiện tại UBND xã huy động nguồn lực tại địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

(54) Cử tri thị trấn kiến nghị: Hiện nay nhiều người dân lo ngại việc sử dụng nguồn nước sạch (đang lấy từ đầu nguồn tại xã Bản Qua). Người dân phản ánh nguồn nước sạch từ đầu nguồn có nhiều hộ gia đình sử dụng thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hàng tháng lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước và có thông báo kết quả kiểm tra cho người dân được biết.

Ý kiến của UBND huyện

Hàng tháng, phòng hóa nghiệm của Công ty Cổ phần nước Lào Cai, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai đều tiến hành kiểm tra chất lượng nước, kết quả kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu chất lượng theo các chỉ tiêu của Bộ Y tế thì Công ty mới đủ điều kiện cấp nước sinh hoạt cho khách hàng. Bên cạnh đó, UBND huyện, Công ty nước cũng khuyến cáo người dân, cần thường xuyên, định kỳ 3 - 6 tháng phải vệ sinh thùng, bể, téc chứa nước để hạn chế tạp chất phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng nước.

(55) Cử tri xã Mường Vi đề nghị nhà nước đầu tư Làm đập đầu mối mương Ná Giang thôn Ná An, mương đã được xây nhưng chưa xây đập đầu mối nên hiện nay nước to, xoáy làm hỏng mương; Đề nghị nhà nước đầu tư xây mương thủy lợi Ná Chiêu thôn Ná Rin để phục vụ cho nhân dân lấy nước sản xuất, hiện là mương đất chiều dài khoảng 400m tưới cho hơn 7ha lúa hai vụ.

Ý kiến của UBND huyện

Các công trình trên đã được tổng hợp danh mục tại văn bản số 164/UBND-TCKH ngày 05/02/2021 của UBND huyện Bát Xát về rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu các xã năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bát Xát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa bố trí kinh phí do vậy chưa thực hiện đầu tư được, do vậy đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động thôn, các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước sản xuất trong mùa vụ. Ngoài ra, hàng năm chỉ đạo các Tổ thủy nông cơ sở duy tu, bảo dưỡng và rà soát, lập dự toán sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi từ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

(56) Cử tri xã Nậm Pung đề nghị huyện xem xét hỗ trợ công trình cấp nước sinh hoạt cho tổ Tả Lé, thôn Tả Chải.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn CTMTQG giai đoạn 2022-

2025. Hiện tại UBND xã huy động nguồn lực tại địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

(57) Cử tri xã Y Tý đề nghị UBND huyện đầu tư công trình cấp nước sạch của thôn Sim San 1, Sim San 2 vì hiện nay thiếu nước sinh hoạt.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn CTMTQG giai đoạn 2022-2025. Hiện tại UBND xã huy động nguồn lực tại địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

(58) Cử tri xã Sàng Ma Sáo đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư công trình nước sạch thôn Mà Mù Sừ I, Nậm Pén, Làng Mới để phục vụ nước sinh hoạt cho trên 300 hộ dân và 03 nhà trường, Trạm Y tế, UBND xã.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn CTMTQG giai đoạn 2022-2025. Hiện tại UBND xã huy động nguồn lực tại địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

(59) Cử tri xã Trịnh Tường đề nghị trong năm 2022, UBND huyện ưu tiên đầu tư các đầu đập thủy lợi của các thôn Tân Quang, Sín Chải, Tả Cồ Thành vì các đầu đập này đã bị lũ cuốn trôi năm 2016 xã đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được đầu tư. Vì xã Trịnh Tường phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Ý kiến của UBND huyện

Đầu đập thủy lợi của các thôn Sín Chải, Tả Cồ Thành (chung đập đầu mối với công trình Lao Chải) đã được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa bố trí kinh phí do vậy chưa thực hiện đầu tư được, do vậy đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo nước trong mùa vụ sản xuất; Ngày 29/4/2022, phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND xã Trịnh Tường kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi liên xã Nậm Chạc - Trịnh Tường và một số công trình có đề xuất, kiến nghị của cử tri, trong đó xác nhận thôn Tân Quang không có đập thủy lợi bị lũ cuốn trôi, chỉ có đập đất chưa được kiên cố hoá, tuy nhiên chỉ tưới cho khoảng 03 ha do vậy không đủ quy mô để đầu tư công trình thủy lợi.

(60) Cử tri xã Nậm Chạc đề nghị UBND huyện sớm nâng cấp công trình thủy lợi thôn Suối Thầu 3, (đã đầu tư từ năm 2002) hiện nay thiên tai xuống cấp nghiêm trọng không đủ nước tưới cho 30 ha ruộng, đã có nhiều hộ dân không thể trồng lúa nước; Đề nghị đầu tư mương thủy lợi từ cây đa vào thôn Cửa Suối, do mưa lũ đã bị hỏng nhiều năm nay, nhân dân trong thôn một nửa có ruộng không thể canh tác vì không đủ nước tưới tiêu, thôn đã ý kiến nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư.

Ý kiến của UBND huyện

- Công trình thủy lợi thôn Suối Thầu 3: Tổ quản lý thôn Suối Thầu 3 đã huy động các hộ dùng nước đóng góp kinh phí, ngày công để sửa chữa công trình. Hiện nay đã tập kết vật liệu và dự kiến thực hiện xong trước vụ mùa năm 2022.

- Mương thủy lợi từ cây đa vào thôn Cửa Suối: Năm 2020, thực hiện Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 27/10/2020, thành lập tổ giúp việc cho Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 trên địa bàn huyện Bát Xát: Các cơ quan, đơn vị huyện phối hợp với UBND xã Nậm Chạc rà soát nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đã kiểm tra, khảo sát mương thủy lợi từ cây đa vào thôn Cửa Suối và xác định không đủ quy mô đầu tư, do vậy ngân sách nhà nước không thực hiện đầu tư công trình này.

(61) Cử tri xã Nậm Chạc đề nghị khắc phục mương thủy lợi Nậm Chạc - Trinh Tường vì hiện nay có đoạn bị sạt và mương đang bị treo khoảng 200m.

Ý kiến của UBND huyện

Ngày 29/4/2022, phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND xã Trinh Tường, UBND xã Nậm Chạc kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi liên xã Nậm Chạc - Trinh Tường. Đoạn mương bị treo thực tế khoảng 20m, do mưa lớn năm 2019 đã làm sạt lở mái taluy âm tạo hàm ếch dẫn đến có khoảng 20m mương bị treo và bị rò rỉ nước. Qua kiểm tra, hiện tại công trình vẫn đang hoạt động cung cấp nước sản xuất cho nhân dân. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn công trình cần phải kè gia cố lại đoạn chân mương bị treo.

Năm 2019, 2 xã đã cùng thống nhất mỗi xã sửa 1 đoạn (10m), tuy nhiên mới có xã Trinh Tường thực hiện sửa chữa nhờ từ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; còn xã Nậm Chạc đến nay đã là năm thứ 3 nhưng chưa thực hiện. Do vậy đề nghị UBND xã Nậm Chạc nghiên cứu sử dụng nguồn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 UBND huyện đã phân bổ tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 25/3/2022, về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hoặc huy động xã hội hoá, nhân dân để khắc phục diêm hư hỏng trên tránh để lâu gây hư hỏng lớn.

(62) Cử tri xã Dền Sáng tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét việc xây dựng Thủy điện Sàng Ma Sáo, nhân dân không nhất trí vì khi xây dựng thủy điện sẽ làm ảnh hưởng đến nước tưới khoảng 70ha ruộng của người dân.

Ý kiến của UBND huyện

- Dự án thủy điện Sàng Ma Sáo nằm trong Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và dự án được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 (nhà đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Sàng Ma Sáo).

- Từ năm 2021 đến nay, chủ đầu tư thủy điện Sàng Ma Sáo đã đầu tư công trình cấp điện tại thôn Sàng Ma Sáo xã Sàng Ma Sáo từ nguồn vốn Doanh nghiệp với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng.

- UBND huyện Bát Xát tiếp thu ý kiến của cử tri tại xã Dền Sáng, trong thời gian tiếp theo sẽ phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan đánh giá,

xem xét tác động đến nguồn nước, hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

(63) Cử tri xã Mường Vi có ý kiến: Tuyến mương Ná Ân - Lâm Tiến: Một tuyến được đầu tư năm 2015 và một tuyến được đầu tư năm 2017, cả 2 tuyến này mới làm được đến giữa cánh đồng. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí làm tiếp cả 2 tuyến mương nêu trên với tổng chiều dài 350m.

Ý kiến của UBND huyện

Hai đoạn mương cử tri có ý kiến là mương Pạc Cắm và mương xây Ná Ân là mương nhánh của công trình Ná Ân - Lâm Tiến:

+ Mương Pạc Cắm có tổng chiều dài khoảng 800m (trong đó kênh kiên cố 600m, kênh đất còn khoảng 200m).

+ Mương xây Ná Ân có chiều dài 400m (trong đó kênh kiên cố 300m, kênh đất còn khoảng 100m).

Cả 02 đoạn mương trên theo hồ sơ thiết kế, kênh được kiên cố đến giữa cánh đồng sau đó phân nhánh điều tiết nước đến ruộng của các hộ dân, kênh đất cuối 2 tuyến cơ bản vẫn đảm bảo nước tưới sản xuất. Mặt khác, 02 đoạn mương trên không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do vậy đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động thôn, các hộ dùng nước thường xuyên nạo vét, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo nước cho mùa vụ sản xuất. Ngoài ra, chỉ đạo các Tổ thủy nông cơ sở duy tu, bảo dưỡng và rà soát, lập dự toán sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi từ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.

d) Các công trình xây dựng khác

(64) Cử tri các xã Tòng Sành, Pa Cheo đề nghị: Đầu tư cột sóng điện thoại Viettel hoặc Vinaphone tại thôn Séo Tòng Sành xã Tòng Sành và thôn Pờ Xi Ngai xã Pa Cheo để nhân dân thuận tiện liên lạc.

Ý kiến của UBND huyện

Thôn Pờ Xi Ngai xã Bản Xèo (trước thuộc xã Pa Cheo) đã được VNPT huyện xây dựng trạm BTS, hiện nay đã hoàn thiện các thủ tục và theo kế hoạch dự kiến của VNPT huyện Bát Xát, trạm BTS sẽ phát sóng hoạt động vào tháng 7/2022. Đối với Thôn Séo Tòng Sành, phương án khắc phục đã được VNPT huyện triển khai xây dựng vào quý IV năm 2022, hoàn thành trong năm 2023.

(65) Cử tri thôn Hải Khê, xã Bản Qua phản ánh và đề nghị: Trong quá trình thi công tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát, vị trí đặt cống thoát nước thiết kế không phù hợp, một số diện tích lúa nước của người dân sau khi tuyến đường đi vào sử dụng không còn canh tác được (do thường xuyên bị ngập úng), số diện tích bị ngập úng các hộ dân đã được đơn vị chủ đầu tư tuyến đường hỗ trợ đến năm 2016, từ đó đến nay số diện tích này không canh tác được lúa nước và các cây trồng khác, người dân phải bỏ hoang diện tích đất, không có thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Các hộ dân đã có ý kiến nhiều lần đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí nhưng chưa được hỗ trợ. Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết, hỗ trợ kinh phí cho phần diện tích đất không thể canh tác của người dân.

Ý kiến của UBND huyện

Ngày 19/4/2022, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bản Qua kiểm tra tại hiện trường tuyến đường tỉnh 156, đoạn Kim Thành - Ngòi Phát có ảnh hưởng diện tích đất lúa 03 hộ dân cụ thể như sau:

- Ông Hồ Xuân Bách: Diện tích lúa bị ngập úng là 3.225,7m², đã được hỗ trợ 67.739.700 đồng, nguyên nhân ngập úng là do vị trí ruộng lúa nằm khu vực trũng, quá trình đầu tư xây dựng tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát không đặt cống thoát nước ngang do vậy khi mưa nước không thoát được (tại km8+600 ĐT156).

- Bà Hoàng Thị Chíp: Diện tích lúa bị ngập úng là 1.680,5 m², đã được hỗ trợ 30.687.000 đồng, nguyên nhân ngập úng là do vị trí ruộng lúa nằm khu vực trũng, quá trình đầu tư xây dựng tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát không đặt cống thoát nước ngang do vậy khi mưa nước không thoát được (tại km8+600 ĐT156).

- Ông Lý Văn Chung: Diện tích lúa bị ngập úng là 3.399,5 m² đã được hỗ trợ 71.389.500 đồng, nguyên nhân ngập úng là do vị trí ruộng lúa nằm khu vực trũng, quá trình đầu tư xây dựng tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát có thi công cống thoát nước ngang, tuy nhiên thượng lưu cống quá cao nên nước không thoát được (tại km10+600 ĐT156).

Hiện nay dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 156 (Kim Thành - Ngòi Phát) do Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, tiếp tục mở rộng vào diện tích lúa của hộ bà Chíp và hộ ông Chung, diện tích lúa thường xuyên ngập úng không thể canh tác; Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác đo đạc phục vụ GPMB dự án thành phần 1: Xây dựng cầu biên giới qua sông Hồng; Nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát đoạn từ nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV19 thuộc dự án: Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và Hạ tầng kết nối được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 26/5/2021, trong đó có phần diện tích của hộ ông Bách.

(66) Cử tri trường Tiểu học Pa Cheo đề nghị huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục đã có quyết định đầu tư (01 nhà bán trú cho 500 học sinh, 02 phòng học, 09 phòng chức năng, 01 nhà đa năng, 01 bếp ăn cho học sinh bán trú) để đảm bảo đạt chuẩn năm 2022.

Trường Mầm non Pa Cheo đề nghị trường chính của trường Mầm non Pa Cheo có 2 điểm, cách nhau khoảng 1km rất khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất, trụ sở chính có diện tích hẹp không thể mở rộng được, đề nghị UBND huyện xem xét cho chủ trương di chuyển trường chính của trường về địa điểm số 2 tại thôn Kin Sáng Hồ.

Cử tri trường PTBTBT Tiểu học Pa Cheo đề nghị: Các điểm trường tại các thôn của xã Pa Cheo đã được xây dựng từ năm 2008, hiện nay đã xuống cấp (nứt tường, nền nhà, đường điện hỏng), đề nghị huyện sớm triển khai sửa chữa để đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2022.

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với các điểm trường tại các thôn của xã Pa Cheo, thuộc trường PTDTBT TH Pa Cheo đã được xây dựng từ năm 2008, hiện nay đã xuống cấp UBND huyện đã cấp kinh phí sửa chữa theo Quyết định 7889/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đề nghị trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học.

- Cơ sở vật chất hiện tại của trường Mầm non Pa Cheo cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường. Việc di chuyển trường chính của trường về địa điểm số 2 tại thôn Kin Sáng Hồ cần đầu tư kinh phí lớn để đền bù giải phóng mặt bằng, xây mới các khối công trình trong khi đó cơ sở vật chất hiện tại chưa có phương án sử dụng hợp lý gây lãng phí. Do đó UBND huyện chưa xem xét việc di chuyển trường MN Pa Cheo. Đề nghị trường MN Pa Cheo có phương án sử dụng hợp lý, bảo vệ tốt cơ sở vật chất hiện có.

- Trường PTDTBT TH Pa Cheo đã được giao danh mục đầu tư: 04 phòng học, 04 phòng bộ môn, 15 phòng bán trú, 10 phòng công vụ, 01 nhà ăn + bếp, 02 nhà vệ sinh, nhà tắm; 01 nhà văn hóa dân tộc, công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư **12.300** triệu đồng (*văn bản số 4021/UBND-TH ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai*). UBND huyện giao Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, đang triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định (Trình thẩm định nguồn vốn tại Sở Kế hoạch, Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện).

(67) Cử tri xã Phìn Ngan đề nghị: Diện tích Trường Mầm Non xã Phìn Ngan hẹp không đảm bảo, hiện nay có một lô đất của hộ dân giáp ranh nhà trường, đề nghị huyện có chủ trương thu hồi và đền bù đất của hộ dân để lấy khu đất đó cho nhà trường mở rộng diện tích.

Ý kiến của UBND huyện

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng diện tích để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường MN Phìn Ngan, phòng Kinh tế - Hạ tầng đã thực hiện lên phương án quy hoạch tổng mặt bằng làm căn cứ để đầu tư xây dựng.

(68) Cử tri xã Tòng Sành đề nghị: Xây dựng điểm trường thôn Tả Hồ vì điểm trường cũ do tổ chức cứu trợ trẻ em SC đầu tư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở không thể sử dụng, hiện tại nhà trường phải chuyển vào dạy và học tạm tại nhà văn hóa thôn Tả Hồ khó khăn cho công tác dạy học; Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất các điểm trường Láo Vàng Chải, Séo Tòng Sành, Tả Tòng Sành...do đã xuống cấp.

Ý kiến của UBND huyện

- Việc xây dựng điểm trường Tả Hồ: Do thôn Tả Hồ thuộc vùng có nguy cơ sạt lở UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nghiên cứu thực hiện dự án sắp xếp dân cư tại thôn Tả Hồ, do đó điểm trường Tả Hồ sẽ được đầu tư xây dựng tại vị trí mới. Ban QLDA ĐTXD đang triển khai thực hiện đo đạc địa chính, lên phương án tổng mặt bằng trình các cấp phê duyệt.

- Việc sửa chữa cơ sở vật chất các điểm trường Láo Vàng Chải, Séo Tòng Sành, Tả Tòng Sành: UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra

thực tế, cơ bản nhà lớp học đã cũ, các hạng mục phải sửa chữa nhỏ nhà trường đề nghị UBND xã hỗ trợ sửa chữa. UBND huyện ưu tiên đầu tư xây mới các phòng học, phòng bộ môn còn thiếu của trường PTDTBT TH&THCS Tông Sành.

(69) *Cử tri thôn Bản Xèo xã Bản Xèo đề nghị cấp trên quan tâm kê suối chống sạt lở tại 02 điểm: Điểm sau trạm y tế xã Bản Xèo kê 2 bên bờ suối với tổng chiều dài là 150m, mưa lớn nước dâng lên cao làm ảnh hưởng đến 15 hộ dân sinh sống 2 bên và điểm từ cầu Thủy điện Mường Hum đến sau nhà ông Tao Văn Sòi vào mùa mưa lượng nước lớn dâng lên tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng đến đời sống của 15 hộ dân.*

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế ảnh hưởng của thiên tai đề xuất đầu tư dự án bằng nguồn vốn Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025. Đề nghị UBND xã huy động nguồn lực từ địa phương để khắc phục tạm thời trong thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

(70) *Cử tri trường Tiểu học & THCS xã Bản Xèo đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 18 phòng học bên khối Tiểu học, chuyển đổi khu vực khối trung học cơ sở thành khu bán trú học sinh.*

Trường Mầm non Bản Xèo đề nghị: Thực hiện Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND huyện Bát Xát về việc thành lập trường Mầm non trên cơ sở tách cấp Mầm non của trường MN, TH & THCS xã Bản Xèo, trên cơ sở tách trường thì diện tích thực tế trường Mầm non đang sử dụng không đủ điều kiện cơ sở vật chất để dạy và học đạt chuẩn theo quy định, đề nghị huyện sớm được điều chỉnh quy hoạch xây dựng mới trường chính trường Mầm non Bản Xèo.

Ý kiến của UBND huyện

- Đề nghị của cử tri trường Tiểu học & THCS xã Bản Xèo về việc xây dựng 18 phòng học: trường Tiểu học & THCS xã Bản Xèo được đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn theo văn bản số 437/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, đã có Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Ban QLDA ĐTXD đang thực hiện phê duyệt chỉ định thầu khảo sát, thiết kế dự án.

- Đề nghị của trường Mầm non Bản Xèo về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng mới trường Mầm non Bản Xèo: UBND huyện đã giao phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Bản Xèo nghiên cứu phương án quy hoạch, xây mới trường MN Bản Xèo, trình UBND huyện xem xét, quyết định. Hiện tại phòng Kinh tế - Hạ tầng đang thực hiện lập phương án quy hoạch di chuyển sang vị trí mới, đang xin ý kiến của Sở GTVT - XD về chi phí chuẩn bị đầu tư. Dự kiến hoàn thành quý III/2022.

(71) *Cử tri xã Trung Lèng Hồ đề nghị nhà nước sớm đầu tư xây mới phòng học, phòng chức năng của Trường PTDTBT Tiểu học và THCS để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học.*

Ý kiến của UBND huyện

Việc đầu tư xây dựng phòng học, phòng học chức năng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Lèng Hồ đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư tại văn bản số 1591 ngày 01/3/2022. UBND huyện giao Ban QLDA ĐTXD thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định. Đến thời điểm hiện tại Ban QLDA ĐTXD đang trình thẩm định nguồn vốn ngân sách tỉnh.

(72) Cử tri xã Trịnh Tường đề nghị sớm triển khai xây dựng trường PTDTBT THCS; mở rộng diện tích trường PTDTBT Tiểu học vì diện tích hiện nay không đảm bảo theo quy định.

Ý kiến của UBND huyện

- Đối với việc triển khai xây dựng trường PTDTBT THCS Trịnh Tường: Thực hiện theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm cụm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Trong đó quy hoạch 2,5ha để xây dựng Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường đảm bảo đáp đủ nhu cầu giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên nhà trường. Năm 2021, huyện Bát Xát cũng đã dùng ngân sách huyện đầu tư dự án san nền, GPMB để xây dựng Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường; còn lại các hạng mục nhà lớp học, nhà bộ môn, công trình phụ trợ, ngoại thất... hiện tại chưa được đầu tư xây dựng, chờ điều chỉnh quy hoạch trung tâm hành chính huyện.

- Việc mở rộng diện tích trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường: trường PTDTBT TH Trịnh Tường được đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn theo văn bản số 437/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh Lào Cai, trong đó có phương án mở rộng diện tích nhà trường để đảm bảo diện tích đầu tư xây dựng, sinh hoạt và học tập cho nhà trường. UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định. Đến thời điểm hiện tại Ban QLDA ĐTXD đang thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

(73) Cử tri xã A Lù đề nghị: Hiện nay đối với các vị trí các công trình có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn xã như: Ta luy âm khu vực đường thôn Ngải Thâu Thượng, Thôn Cán cẩu (gồm khu dân cư, nhà văn hóa, trường Mầm non, khu vực dân cư thôn Phìn Chải 1) huyện đã đi khảo sát, xã đã có báo cáo số 213/BC-UBND ngày 23/11/2021 về kết quả lấy ý kiến nhân dân. Nội dung này đề nghị huyện sớm triển khai và ưu tiên khắc phục, di chuyển để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân; Sớm triển khai các công trình đã được đưa vào danh mục đầu tư: Trường Mầm non, nhà làm việc Đảng ủy - UBND xã A lù để đảm bảo điều kiện làm việc.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị của cử tri. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã hàng năm đều có kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên, đề nghị UBND xã sử dụng kinh phí bảo dưỡng khắc phục tạm thời đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Hiện nay nguồn lực còn hạn chế, UBND huyện đang giao cho cơ quan

chuyên môn rà soát, cân đối các nguồn kinh phí để triển khai các công trình cấp thiết. UBND huyện sẽ xem xét, đầu tư công trình khắc phục trong thời gian tới.

(74) Cử tri xã Quang Kim có ý kiến UBND huyện sớm có chủ trương, kế hoạch kè hai bên suối thuộc địa phận thôn Kim Tiến vì năm 2021, UBND huyện đã quy hoạch san tạo mặt bằng làm khu bán đấu giá tuy nhiên đã làm ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của suối, khi lũ lụt sẽ đổ hết vào diện tích canh tác bên kia suối của nhân dân.

Ý kiến của UBND huyện

Hiện nay UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng đang lập điều chỉnh quy hoạch mở rộng trung tâm xã Quang Kim, trong đó có dự thảo nội dung nắn chỉnh kè suối thuộc địa phận thôn Kim tiến.

(75) Cử tri Thị trấn Bát Xát đề nghị mở rộng quỹ đất phía sau trường Tiểu học thị trấn để đảm bảo diện tích đất đạt chuẩn theo tiêu chí Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Ý kiến của UBND huyện

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dọc tuyến đường D7 (đường 35m) thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát. Diện tích trường tiểu học thị trấn Bát Xát đã được điều chỉnh mở rộng quỹ đất và tăng thêm khoảng 01ha so với hiện trạng. Diện tích sau mở rộng theo quy hoạch là 2,09ha.

(76) Cử tri xã Mường Vi có ý kiến: Khu tái định cư đồi tre thôn Cửa Cải xã Mường Vi đã có quyết định chủ trương đầu tư vậy đề nghị nhà nước sớm khởi công lấy mặt bằng để các hộ dân khu đồi Bạch Đàn di chuyển ổn định cuộc sống; hiện nay có một số hộ đang ở nhà tạm thời, mưa gió ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân đề nghị nhà nước quan tâm.

Ý kiến của UBND huyện

Ngày 24/3/2022, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp bàn phương án xây dựng các công trình dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm trên địa bàn huyện Bát Xát:

Đối với dự án sắp xếp dân cư Cửa Cải xã Mường Vi đã giao Ban QLDA ĐTXD có kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết từng nội dung công việc, đảm bảo thi công xong mặt bằng trong tháng 7/2022 để tháng 8/2022 bố trí sắp xếp dân cư ở ổn định cuộc sống.

(77) Cử tri xã Nậm Pung có ý kiến đề nghị huyện xem xét cấp kinh phí xây hàng rào, nhà để xe và công trình vệ sinh cho trụ sở UBND xã Nậm Pung.

Ý kiến của UBND huyện

Nội dung đề xuất đã có trong quy mô công trình "Nhà đoàn thể và ngoại thất trụ sở UBND xã Nậm Pung" đã được giao danh mục chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Bát Xát. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện công trình và Thu ngân sách chưa đủ để chi đầu tư.

(78) *Cử tri xã Y Tý, Sàng Ma Sáo đề nghị UBND huyện quan tâm đặt trạm thu phát sóng điện thoại tại thôn Hồng Ngài, xã Y Tý; Thôn Mà Mù Sủ 2, Tung Quang Lìn, xã Sàng Ma Sáo để phục vụ nhu cầu của nhân dân.*

Ý kiến của UBND huyện

Đối với thôn Hồng Ngài xã Y Tý, thôn Mà Mù Sủ 2, Tung Quang Lìn xã Sàng Ma Sáo, theo kế hoạch Trung tâm viễn thông huyện Bát Xát sẽ triển khai xây dựng phương án vào Quý IV/2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

(79) *Cử tri xã Sàng Ma Sáo phản ánh, hiện nay nhà công vụ Trạm Y tế xã đã xuống cấp (nứt tường, dột và hỏng cửa sổ) đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp.*

Ý kiến của UBND huyện

Trạm y tế xã Sàng Ma Sáo đã được sửa chữa bằng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 hoàn thành và quyết toán. Do đó UBND xã chỉ đạo Trạm y tế xã tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên công trình trong quá trình sử dụng để đảm bảo tuổi thọ của công trình.

đ) Về Quy hoạch và công tác Tài Nguyên và Môi trường

(80) *Cử tri xã Bản Xèo tiếp tục đề nghị huyện quan tâm cấp đất khu lâm trường cũ của huyện cho thôn Bản Xèo làm Nhà văn hoá vì Nhà văn hoá hiện tại ở trên đồi cao không thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt; Đề nghị cấp kinh phí nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa thôn Cán Tỷ hiện nay đã bị hư hỏng (nứt tường, nền).*

Ý kiến của UBND huyện

UBND tỉnh đã phê duyệt điều chuyển khu đất trên từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý về UBND huyện Bát Xát quản lý, xây dựng phương án khai thác. Sau khi nhận bàn giao từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai về huyện, UBND huyện sẽ bàn giao tài sản khu lâm trường cũ về UBND xã Bản Xèo quản lý.

UBND huyện đã giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất với UBND tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2022-2025. Hiện tại UBND xã huy động nguồn lực tại địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

(81) *Cử tri xã Pa Cheo đề nghị huyện: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp đỡ xã xây dựng kế hoạch sắp xếp dân cư thôn Tả Lèng và Tả Pa Cheo vì hiện nay mật độ dân cư 2 thôn tập trung đông không thuận lợi cho việc phát triển kinh tế;*

Đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho thôn Pờ Xi Ngài (Bản Xèo) để có điểm sinh hoạt cộng đồng, thôn có 98 hộ hiện nay chưa có Nhà văn hóa;

Tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các hộ dân của xã Pa Cheo chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ trợ, xây dựng chuồng trại trong xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu ý kiến của cử tri, Hiện nay, UBND huyện giao Phòng kinh tế và Hạ tầng lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại xã Pa Cheo, hiện đã xong dự thảo phương án quy hoạch. Đồng thời UBND huyện cũng đã giao dự án xây dựng khu tái định cư thôn Tả Pa Cheo thực hiện

các bước chuẩn bị đầu tư song song với quá trình lập quy hoạch. Dự kiến trong tháng 8/2022 sẽ phê duyệt quy hoạch để triển khai dự án.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với phòng Văn hóa, phòng Dân tộc kiểm tra rà soát nhu cầu để đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 (Dự án 6).

Để triển khai thực hiện Đề án số 02 - ĐA/HU ngày 01/12/2020 của BCH đảng bộ huyện về “Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025” năm 2022, UBND huyện Bát Xát đã ban hành Kế hoạch số 29/KH - UBND ngày 07/02/2022. Trong Kế hoạch đã xác định rõ năm 2022 ngân sách huyện hỗ trợ xi măng cho xây dựng nông thôn mới để người dân thực hiện làm đường ngõ xóm. Do vậy, không hỗ trợ đối với nội dung đề nghị tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các hộ dân của xã Pa Cheo chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ trợ, xây dựng chuồng trại trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đề nghị xã Pa Cheo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tự bỏ kinh phí, đóng góp ngày công...để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới đối với những nội dung không có chính sách hỗ trợ theo đúng tinh thần của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới mà Trung ương đã ban hành.

(82) Cử tri xã Phìn Ngan đề nghị: Huyện quy hoạch khu vực làm thao trường cho xã để đảm bảo công tác huấn luyện dân quân hàng năm, có nguồn vốn để GPMB cắm mốc quản lý.

Ý kiến của UBND huyện

Khi chọn thao trường phải đạt được yêu cầu bảo đảm huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, kiểm tra bắn đạt thật...; quy hoạch xây dựng ở những nơi xa khu dân cư, đất đai cần cỗi, kinh tế kém phát triển, được quy hoạch thống nhất trong quy hoạch tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm cơ bản, đồng bộ, ổn định lâu dài, phát huy công năng sử dụng.

Trong thời gian qua xã Phìn Ngan đã tích cực thực hiện công tác khảo sát quy hoạch thao trường huấn luyện dân quân. Tuy nhiên, vì chưa đạt các điều kiện trên nên xã chưa có quy hoạch thao trường huấn luyện dân quân, mà hằng năm vận dụng điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức huấn luyện.

(83) Cử tri xã Bản Vược đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân ký kết góp vốn với Công ty cao su Dầu Tiếng.

Ý kiến của UBND huyện

Theo quy định của Luật Đất đai, việc đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất. Tuy nhiên việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất. Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất, thì người sử dụng đất phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và nộp tại UBND xã hoặc bộ phận Một cửa của huyện theo đúng quy định. Trường hợp người sử dụng đất không nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ sở xem xét giải quyết. Do vậy, đề nghị các hộ dân liên hệ với UBND xã Bản Vược hoặc Văn

phòng Đăng ký đất đai huyện để được hướng dẫn hoàn thiện và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Theo quy định của Luật Đất đai thì chỉ sau khi được cấp Giấy chứng nhận QSD đất, các hộ gia đình cá nhân mới thực hiện được các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Do vậy, đề nghị các hộ dân sớm hoàn thiện hồ sơ cấp GCN để được giải quyết theo quy định.

(84) Cử tri thuộc nhóm 14 hộ di chuyển tái định cư thuộc dự án nhà máy gạch Tuynel Phú Hưng, thôn Hải Khê, xã Bản Qua phản ánh, kiến nghị: Năm 2009 các hộ gia đình có thỏa thuận bán mua bán đất cho Công ty CP SX-XNK Phú Hưng để xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại thôn Hải Khê, sau đó Công ty Phú Hưng có san gạt đất làm khu tái định cư cho các hộ gia đình di chuyển về nơi ở mới (vị trí hiện nay của các hộ), Công ty có thỏa thuận (bằng miệng) và đến năm 2011 Công ty đã thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 10 hộ gia đình nói là sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vị trí mới cho các hộ gia đình. Tuy nhiên đến nay các hộ gia đình vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi ở mới. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ý kiến của UBND huyện

Ngày 08/6/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Bản Qua tổ chức buổi làm việc với Công ty CP SX-XNK Phú Hưng và đại diện một số hộ dân thuộc nhóm 14 hộ di chuyển tái định cư thuộc dự án nhà máy gạch Tuynel Phú Hưng, thôn Hải Khê, xã Bản Qua. Căn cứ kết quả buổi làm việc và việc rà soát các hồ sơ liên qua đến việc thu hồi đất để xây dựng nhà máy gạch Tuynel, kết quả như sau:

Thực tế không có việc thỏa thuận mua bán đất giữa các hộ dân với Công ty CP SX-XNK Phú Hưng để xây dựng nhà máy gạch Tuynel. Việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nhà máy gạch Tuynel Phú Hưng do Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện thực hiện được thành lập theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND huyện Bát Xát. 14 hộ dân phải di chuyển nhà ở để xây dựng nhà máy đã được thu hồi đất tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 11/11/2009, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt.

Về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở: Tại thời điểm thu hồi đất (năm 2009), UBND huyện Bát Xát chưa thực hiện việc giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất ở bị thu hồi. Đến năm 2011, để có mặt bằng cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở, Công ty CP SX-XNK Phú Hưng đã san gạt mặt bằng trong khu vực đất Công ty tự thỏa thuận với các hộ dân để làm quỹ đất tái định cư và phối hợp với UBND xã Bản Qua sắp xếp bố trí cho các hộ dân làm nhà ở ổn định từ đó đến nay. Vấn đề này, UBND huyện sẽ giao cơ quan chuyên môn rà soát lại việc thu hồi đất, bồi thường GPMB thuộc dự án nhà máy gạch Tuynel, đối với các trường hợp đã thu hồi đất ở, đủ điều kiện tái định cư tại thời điểm thu hồi đất, UBND huyện sẽ thực hiện việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

(85) Cử tri xã Bản Vược đề nghị Công ty luyện đồng Lào Cai công khai kết quả đánh giá tác động môi trường để nhân dân được biết.

Ý kiến của UBND huyện

Dự án Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát của Công ty Luyện đồng Lào Cai (*thuộc Tổng công ty khoáng sản -TKV*) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1214/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2014; Tổng công ty khoáng sản - TKV đã lập hồ sơ vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo quy định và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra, có Thông báo số 2091/STNMT-MT ngày 09/8/2021 về việc Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm dự án cho phép dự án được vận hành thử nghiệm. Đến nay Tổng công ty khoáng sản -TKV đã hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm soát. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục giúp cơ quan quản lý nhà nước theo dõi các chỉ tiêu, thông số khí thải đầu ra và quy trách nhiệm cho đơn vị nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường (*Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức theo dõi, giám sát theo quy định*). Đồng thời, Tổng Công ty khoáng sản -TKV đã lập hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền để xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với việc công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án, hiện nay Công ty luyện đồng Lào Cai đã thực hiện công khai niêm yết theo quy định. Đối với các kết quả quan trắc định kỳ về môi trường hàng quý (3tháng/1 lần) theo đề án được duyệt Công ty đã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. UBND huyện đã có văn bản số 1081/UBND-TNMT ngày 14/7/2021 chỉ đạo Công ty luyện đồng, Phòng Tài nguyên MT cũng đã làm việc với Công ty luyện đồng Lào Cai đề nghị hàng quý gửi báo cáo kết quả quan trắc về UBND các xã Bản Qua, Bản Vược để thông báo cho người dân được biết. Quý I/2022 đơn vị chưa gửi về các xã do đó Công ty sẽ gửi báo cáo quý II đến các cơ quan đơn vị, UBND các xã.

(86) Cử tri thôn Thành Sơn xã Bản Xèo đề nghị huyện: Sớm điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực trung tâm xã Bản Xèo từ quy hoạch đất nhà ở chia lô về quy hoạch nhà ở theo hiện trạng đối với khu dân cư nằm giáp với suối Thành Sơn chảy qua (từ nhà Tuấn Hà đến nhà Sáng Sinh có 40 hộ gia đình).

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát tiếp thu kiến nghị của cử tri. Về nội dung này, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu. Hiện nay Phòng Kinh tế và Hạ tầng đang phối hợp với UBND xã Bản Xèo rà soát lại các vị trí quy hoạch nhà ở chia lô mà đã có dân cư sinh sống ổn định sang quy hoạch đất ở hiện trạng. Dự kiến trong tháng 6/2022 sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch.

(87) Cử tri thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo tiếp tục đề nghị huyện sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đo đạc từ năm 2016.

Ý kiến của UBND huyện

Trong những năm qua công tác đăng ký, cấp GCN QSD đất đã được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc quản lý và sử dụng đất, giải quyết cơ bản các điểm nóng, phức tạp, đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Hiện tại công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc dự án Tổng thể (Do Sở TN&MT làm Chủ đầu tư) trên địa bàn xã Bản Xèo đã thực hiện xong. Đây là cơ sở để người dân hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất. Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất, thì người sử dụng đất phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và nộp tại UBND xã hoặc bộ phận Một cửa của huyện theo đúng quy định. Trường hợp người sử dụng đất không nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ sở xem xét giải quyết. Do vậy, đề nghị các hộ dân liên hệ với UBND xã Bản Xèo hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để được hướng dẫn cụ thể trong việc hoàn thiện, nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Riêng đối với việc cấp GCN đối với đất ở chưa được cấp GCN: Năm 2021, UBND huyện Bát Xát đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 06/4/2021 về việc giải quyết, xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát. Đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất cho các xã, thị trấn (Năm 2022, xã Bản Xèo được giao xử lý cấp 24 GCN). Vì vậy, đề nghị UBND xã Bản Xèo tiếp tục thực hiện rà soát, thống kê và đề xuất xử lý cụ thể đối với từng trường hợp trên cơ sở theo đúng nguyên tắc xử lý đã được UBND huyện quy định tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày ngày 06/4/2021; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch và quyết định giao chỉ tiêu của UBND huyện.

(88) Cử tri xã Y Tý đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất cho Nhân dân nhất là các thôn Mò Phú Chải, Phìn Hồ ...Hiện nay nhiều hồ sơ đã gửi về huyện để làm thủ tục tuy nhiên chậm muộn trong việc giải quyết (17 hồ sơ đã gửi về Huyện).

Ý kiến của UBND huyện

Trước đây việc đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Y Tý do Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ và Thương mại Nông nghiệp Phương Bắc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ và Thương mại Nông nghiệp Phương Bắc không đảm bảo được về tiến độ thực hiện, đo đạc không đúng, sản phẩm đo đạc không sử dụng được để thực hiện cấp GCN. Do vậy, UBND huyện đã phải ký Hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật TNMT thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ tại 6 thôn trung tâm của xã Y Tý. Do khối lượng công việc nhiều, thời tiết không thuận lợi cho việc đo đạc cho nên đến nay đơn vị đo đạc mới hoàn thành công

tác đo đạc, chỉnh lý, nghiệm thu đưa vào sử dụng để làm cơ sở cho việc đăng ký cấp GCN.

UBND huyện cũng chủ trương thực hiện cấp GCN cho toàn bộ 06 thôn trung tâm đã được đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Thực hiện đồng loạt, theo dự án). Phần đầu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành công tác cấp GCNQD đất cho 06 thôn trung tâm xã Y Tý.

Đối với 17 bộ hồ sơ đã nộp: Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phối hợp với UBND xã Y Tý tiến hành kiểm tra thực địa, thẩm tra hồ sơ cấp GCN. Tuy nhiên, tại thời điểm nộp hồ sơ thì các thửa đất đề nghị cấp GCN chưa được đo đạc chính xác, phải đo đạc, chỉnh lý lại để đảm bảo đúng quy định. Hiện tại, Bản đồ địa chính tại 06 thôn trung tâm xã Y Tý do Trung tâm kỹ thuật đang thực hiện các công đoạn ký, nghiệm thu bản đồ. Ngay sau khi bản đồ chỉnh lý được nghiệm thu đưa vào sử dụng, sẽ thực hiện trích lục các thửa đất để cấp GCN cho người dân. Dự kiến xong trong tháng 7/2022.

(89) Cử tri xã A Lù đề nghị: Sau kết luận thanh tra về tình trạng xây dựng trái phép, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo xã A Lù về việc tháo dỡ 16 công trình vi phạm trên địa bàn xã, tuy nhiên cử tri đề nghị UBND huyện xem xét, tháo gỡ khó khăn cho 1 số công trình nhà ở vi phạm (hiện nay dân chỉ có 1 nhà ở, nếu tháo dỡ thì sẽ không có nhà để ở...). Đề nghị có buổi làm việc, có giải pháp tháo gỡ cho xã và đảm bảo được quyền lợi, đời sống của Nhân dân.

Ý kiến của UBND huyện

Ngày 15/9/2021, UBND huyện Bát Xát ban hành kết luận số 1543/KL-UBND về việc thanh tra đột xuất công tác quản lý đất đai và xây dựng tại xã A Lù từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2021. Trong đó đã kiểm tra, xác minh và kết luận về các vi phạm trong hoạt động xây dựng. Đề nghị UBND xã A Lù tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kết luận số 1543/KL-UBND và các quy định của pháp luật và tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và đầu tư xây dựng.

(90) Cử tri xã A Lù đề nghị: Huyện quan tâm quy hoạch và đầu tư xây dựng chợ cho Nhân dân, cả khu vực A Lù và Ngải Thầu cũ hiện nay không có khu họp chợ để Nhân dân được trao đổi buôn bán nông sản và các sản phẩm thiết yếu.

Ý kiến của UBND huyện

Chợ A Lù nằm trong QH tổng thể tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay UBND huyện Bát Xát đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã A Lù và các điểm dân cư nông thôn. Căn cứ vào nhu cầu thực tế sẽ quy hoạch các khu vực bố trí chợ hoặc điểm trao đổi hàng hóa thích hợp. Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Bát Xát có danh mục công trình: Điểm hạ tầng thương mại trung tâm xã A Lù huyện Bát Xát.

(91) Cử tri xã Cốc Mỳ phản ánh: Hiện nay việc khai thác Hàm lò ở thôn Bàu Bàng đất đá, xe cộ đi lại gây bụi, nước thải chảy tràn ra đường tỉnh lộ 156 gây ô nhiễm môi trường, khi quặng hàm lò đưa ra tiếng ồn lớn (nhất là ban đêm) làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân; Mở đồng khai

thác nổ mìn gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến kết cấu của nhà dân, hiện tại có một số nhà dân đã bị nứt tường, nứt ngói nhà. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét giải quyết.

Ý kiến của UBND huyện

Đối với nội dung việc khai thác hầm lò ở thôn Bàu Bàng gây bụi, nước thải ra đường, gây ô nhiễm môi trường: UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 tổ có trách nhiệm định kỳ, thường xuyên kiểm tra tổng thể việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, hoạt động sản xuất của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng sin Quyền, qua kiểm tra đoàn kiểm tra đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Chi nhánh trong quá trình hoạt động phải đảm bảo theo đúng đánh giá ĐTM của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đồng thời Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức kiểm tra và có buổi làm việc với Chi nhánh, tại buổi làm việc đã yêu cầu Chi nhánh khắc phục các tồn tại đảm bảo về yếu tố môi trường; UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Chi nhánh phải có biện pháp tưới nước tuyến đường hạn chế bụi, xử lý nước thải thoát ra từ hầm lò theo đúng quy trình tránh ảnh hưởng đến môi trường, giao UBND xã Cốc Mỳ thường xuyên giám sát trường hợp không thực hiện nghiêm túc thì thực hiện xử lý theo thẩm quyền. Đến nay qua kiểm tra cơ bản Chi nhánh đã khắc phục được các nội dung nêu trên, tuy nhiên vẫn còn một số thời điểm chưa đáp ứng theo yêu cầu, về việc này trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục kiểm tra và yêu cầu Chi nhánh chấp hành các quy định.

- Đối với nội dung Mỏ đồng khai thác nổ mìn gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến kết cấu của nhà dân, hiện tại có một số nhà dân đã bị nứt tường, nứt ngói nhà: UBND tỉnh Lào Cai đã giao cho Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xác minh giải quyết, sau khi kiểm tra Sở Công thương đã có Văn bản số 2104/SCT-KT ngày 20/11/2021 về việc giải quyết kiến nghị của người dân tại thôn Minh Tân, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát tại văn bản đã xác định việc nổ mìn nằm trong giới hạn cho phép và không ảnh hưởng về chấn động và không ảnh hưởng về sóng xung kích đến các công trình nhà dân của các hộ dân thôn Minh Tân xã Cốc Mỳ.

(92) Cử tri xã Cốc Mỳ đề nghị huyện làm rõ ranh giới giữa xã Cốc Mỳ và xã Trịnh Tường (khu vực thôn Tân Long) để nhân dân thực hiện thủ tục cấp GCN QSD đất vì hiện nay một số hộ dân xã Cốc Mỳ đi làm thủ tục xin cấp GCN QSD đất thì diện tích đất của người dân xã Cốc Mỳ lại nằm trên địa phận xã Trịnh Tường nên rất khó khăn cho người dân khi đi làm thủ tục xin cấp GCN QSD đất.

Ý kiến của UBND huyện

Hiện nay việc xác định địa giới đơn vị hành chính đã được các xã, thị trấn hiệp thương thống nhất theo Dự án 513 (trong đó có khu vực thôn Tân Long xã Cốc Mỳ với xã Trịnh Tường). Tuy nhiên đến nay bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Dự án 513 vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Như vậy về pháp lý các xã, thị trấn vẫn thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính theo bộ hồ sơ bản đồ Chỉ thị 364/CT. Cụ thể: Ranh giới giữa xã Cốc Mỳ và xã Trịnh

Tường được thể hiện trên 02 mảnh bản đồ địa hình có tỷ lệ 1/50000 có danh pháp F-48-52-A và F-48-52-B thuộc bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính do Tổng cục Địa chính xuất bản năm 1995. Do vậy các hộ dân có đất giáp ranh giữa xã Cốc Mỹ và xã Trịnh Tường nếu có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp GCNQSD đất, đề nghị đến UBND xã Cốc Mỹ hoặc xã Trịnh Tường đề tra cứu và được hướng dẫn các thủ tục cấp GCNQSD đất theo luật định (*Ranh giới được thể hiện rất rõ qua các điểm đặc trưng, mô tả trên bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính đang được UBND xã Cốc Mỹ và UBND xã Trịnh Tường quản lý, sử dụng*).

(93) Cử tri tổ 7, Thị trấn Bát Xát đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm đất đai của gia đình bà Đỗ Thị Dỗi (đất ruộng giáp UBND thị trấn), đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nga do vướng vào quy hoạch đường, gia đình không làm nhà ở được, hiện nhà ở của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Bát Xát kiểm tra hiện trạng sử dụng đất theo quy hoạch khu vực nhà bà Nguyễn Thị Nga tại Tổ 7, thị trấn Bát Xát. Sau khi kiểm tra, căn cứ tình hình thực tế UBND huyện đã giao danh mục dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D15 thị trấn Bát Xát để triển khai thực hiện theo quy hoạch (tuyến đường đi qua khu vực nhà bà Nguyễn Thị Nga). Khi triển khai dự án sẽ tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng di chuyển gia đình bà Nga đến địa điểm quy hoạch đất ở dân cư ổn định. Dự án dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2022-2023.

(94) Cử tri Tổ 1 Thị trấn Bát Xát tiếp tục đề nghị huyện sớm di chuyển 03 hộ gia đình đang ở dưới chân hồ Tả Xín có nguy cơ lũ quét. Các phòng ban chuyên môn của huyện đã về làm việc đến nay vẫn chưa có phương án di chuyển các hộ ra khỏi vùng lũ quét, trả lời với nhân dân còn chung chung.

Ý kiến của UBND huyện

Ngày 29/3/2022 UBND huyện đã mời các ngành của tỉnh (Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh) kiểm tra, đánh giá sự cần thiết xây dựng đối với các dự án sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2022. Qua kiểm tra đánh giá thực tế hiện trạng công trình hồ Tả Xín và các hộ dân đang ở phía dưới hạ lưu tràn xả lũ của công trình hồ Tả Xín, các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất: Khu vực các hộ dân đang sinh sống dưới hạ lưu tràn xả lũ của công trình hồ Tả Xín như hiện nay là hết sức nguy hiểm, cần có phương án và khẩn trương di chuyển ngay các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm trước mùa mưa năm 2022; đồng thời để trả lại chiều rộng dòng chảy, đảm bảo hành lang thoát lũ cho công trình.

UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng làm chủ đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng thoát nước công trình hồ Tả Xín thị trấn Bát Xát, hiện tại đơn vị thi công đang triển khai thi công hạ lưu đảm bảo dòng chảy thoát nước, Ban QLDA ĐTXD đang phối hợp với UBND thị trấn thực hiện công tác đo đạc địa chính GPMB, dự kiến phương án di chuyển các hộ ra đường Lê Lợi.

(95) Cử tri xã Pa Cheo đề nghị: Huyện sớm hoàn thiện quy hoạch khu trung tâm xã và các điểm dân cư tại các thôn, công bố cho dân biết và thực hiện.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện Bát Xát đang giao Phòng KTHT làm chủ đầu tư công tác lập quy hoạch trên địa bàn xã Pa Cheo, cụ thể:

+ QH chi tiết trung tâm xã Pa Cheo: Đã xong dự thảo phương án, dự kiến trong tháng 8/2022 sẽ tổ chức xin ý kiến nhân dân và trình phê duyệt, công bố đồ án để người dân biết và thực hiện.

+ QH chi tiết điểm dân cư nông thôn Kìn Sáng Hồ, thôn Tả Pa Cheo Pờ Xi Ngài, thôn Bản Giàng xã Pa Cheo: Đang thực hiện công tác lập nhiệm vụ QH, dự kiến hoàn thành quý IV/2022

+ Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn Tả Lèng, thôn Séo Pa Cheo xã Pa Cheo: Dự kiến hoàn thành trong năm 2023

UBND Huyện tiếp thu kiến nghị cử tri và sẽ đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ các đồ án QH trên địa bàn

(96) Cử tri xã Nậm Pung có ý kiến: GCN QSD đất lâm nghiệp cấp năm 2007 đã cấp cho một số hộ dân nhưng còn một số hộ chưa được cấp. Đề nghị huyện tiếp tục cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ dân.

Ý kiến của UBND huyện

Theo quy định của Luật Đất đai, việc Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất. Tuy nhiên cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo nhu cầu của của người sử dụng đất. Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất, thì người sử dụng đất phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và nộp tại UBND xã Nậm Pung hoặc bộ phận Một cửa của huyện theo đúng quy định. Trường hợp người sử dụng đất không nộp hồ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có cơ sở xem xét giải quyết. Do vậy, đề nghị các hộ dân liên hệ với UBND xã Nậm Pung hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để được hướng dẫn cụ thể trong việc hoàn thiện, nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

(97) Cử tri xã Sàng Ma Sáo phản ánh, trên địa bàn xã có một số người dân khi tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát có sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế và thẻ căn cước công dân, tuy nhiên Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát không chấp nhận cho nhân dân sử dụng thẻ căn cước công dân mà yêu cầu người dân phải có chứng minh thư nhân dân hoặc về UBND xã xin giấy tờ xác nhận mới được tham gia khám chữa bệnh, đề nghị huyện xem xét chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân để khám chữa bệnh.

Ý kiến của UBND huyện

- Theo điều 28 Luật BHYT để được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi tham gia khám, chữa bệnh tại cơ sở Y tế người dân có thẻ BHYT kèm giấy tờ nhân

thân có ảnh (có thể là: Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, Giấy phép lái xe...) trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần xuất trình thẻ BHYT.

- Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc như:

+ Người dân khi tham gia khám, chữa bệnh chỉ mang theo thẻ BHYT và không mang theo giấy tờ nhân thân;

+ Người dân khi tham gia khám, chữa bệnh chỉ mang giấy tờ nhân thân (căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân...) mà không mang theo thẻ BHYT;

+ Người dân khi tham gia khám chữa bệnh có mang thẻ BHYT kèm giấy tờ nhân thân có ảnh nhưng thông tin trên thẻ BHYT không khớp với giấy tờ nhân thân có ảnh mang theo...

- Đối với những vướng mắc này Bệnh viện đã phối hợp thống nhất với Bảo hiểm Xã hội huyện tạo điều kiện hết sức có thể cho nhân dân trên địa bàn đặc biệt là nhân dân các xã vùng cao khi tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở Y tế, cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp người dân có thẻ BHYT, có điện thoại thông minh đã được cài VSSID khi tham gia khám chữa bệnh chỉ cần mang theo điện thoại thông minh đã được cài VSS-ID theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số: 1121/SYT-NVY ngày 07/6/2021 của Sở Y tế về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng VSS-ID để đi khám, chữa bệnh BHYT.

+ Đối với trường hợp người dân khi tham gia khám, chữa bệnh BHYT chỉ mang theo thẻ BHYT (không mang theo giấy tờ nhân thân có ảnh), trong trường hợp phải vào viện điều trị nội trú đối với bệnh thông thường thì phải hoàn thiện thủ tục hành chính trong 24h; Trong trường hợp cấp cứu phải hoàn thiện thủ tục hành chính trước khi kết thúc đợt điều trị ra viện hoặc chuyển viện.

+ Đối với trường hợp người dân khi tham gia khám, chữa bệnh BHYT có mang BHYT kèm giấy tờ nhân thân có ảnh nhưng thông tin trên thẻ (như: họ và tên, năm sinh, giới tính...) không khớp với giấy tờ nhân thân có ảnh sẽ có những trường hợp:

Trường hợp 1: Bệnh nhân khám bệnh ngoại trú (kê đơn cấp thuốc) nhân viên Y tế sẽ hướng dẫn người bệnh gặp bộ phận giám định BHYT có văn phòng đặt tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện hướng dẫn làm thủ tục cập nhật thông tin để tiếp tục tham gia khám, chữa bệnh.

Trường hợp 2: Bệnh nhân tới khám, chữa bệnh và vào viện điều trị nội trú với các bệnh thông thường, bệnh nhân được tiếp nhận vào điều trị theo đúng quy định; nhân viên Y tế tại Bệnh viện sẽ phối hợp với bộ phận giám định BHYT hướng dẫn người nhà người bệnh thủ tục xin giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người có thẻ BHYT và giấy tờ nhân thân có ảnh là một người. Việc này vừa để đảm bảo các quy định trong công tác khám, chữa bệnh cũng như các quy định thanh, quyết toán BHYT. Đồng thời đảm bảo tránh lạm dụng quỹ BHXH khi người dân có thẻ mượn thẻ hoặc lấy thẻ của người khác tham gia khám, chữa bệnh để được hưởng quyền lợi BHYT.

Trường hợp 3: Bệnh nhân vào cấp cứu, phải hoàn thiện thủ tục hành chính trên hồ sơ trước khi kết thúc đợt điều trị ra viện hoặc chuyển viện (Quy trình thủ tục xác nhận như trường hợp 2).

Như vậy, một số người dân tại Sàng Ma Sáo khi tham gia khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện có thể có thông tin trên thẻ và thông tin trên Căn cước công dân không khớp với nhau nên nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện đã phối hợp với bộ phận giám định BHYT-BHXH đề nghị và hướng dẫn người dân tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin giấy xác nhận để đảm bảo các thủ tục đúng theo quy định khi tham gia khám, chữa bệnh BHYT.

(98) Cử tri xã Y Tý: Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm, sớm công bố điểm du lịch Choản Thèn, tiếp tục các hạng mục đầu tư nhất là đầu tư về môi trường, nước, điện chiếu sáng tại thôn làm du lịch, đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm cho những người trực tiếp làm du lịch và cán bộ quản lý, cán bộ văn hóa, cán bộ đoàn thể; ngoài đội văn nghệ người Hà Nhì của thôn Choản Thèn, hiện nay xã còn đội văn nghệ người HMông, đề nghị Huyện quan tâm có các chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí để hoạt động.

Ý kiến của UBND huyện

- Thôn Choản Thèn (xã Y Tý) đã được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện chưa công bố điểm du lịch với lý do để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí điểm du lịch theo quy định tại Điều 12, Nghị định 168/2017/NĐ-CP để đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Hiện nay, UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết, bố trí vốn thực hiện các danh mục để củng cố các tiêu chí (bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng,...); đồng thời chỉ đạo UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền vận động Nhân dân trong thôn chủ động cải tạo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, phát triển nghề đan lát, giữ gìn bản sắc văn hoá, kiến trúc truyền thống,... Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ phối hợp, thống nhất với Sở Du lịch Lào Cai công bố điểm du lịch thôn Choản Thèn, vào dịp khai mạc Lễ hội mùa thu huyện Bát Xát năm 2022 (dự kiến cuối tháng 8/2022).

- Trong những năm qua, UBND huyện đã luôn quan tâm tổ chức đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm về du lịch cộng đồng bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép và xã hội hoá. Trong khuôn khổ dự án Great, từ năm 2019 đến nay huyện đã chỉ đạo tổ chức cho trên 50 lượt người dân thôn Choản Thèn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải (Lai Châu), Tả Van (Sa Pa), Bản Liên (Bắc Hà),...; mời các chuyên gia về du lịch lên Y Tý mở các lớp tập huấn chuyên đề về pha chế, xác định mô hình kinh doanh, quản lý tài chính kinh tế hộ, liên kết thị trường, tìm kiếm khách hàng,... cho các hộ làm du lịch, chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Y Tý... Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực làm du lịch bền vững cho các hộ dân. Trong năm 2022, UBND huyện tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn theo Kế hoạch Đề án 05-ĐA/HU, các lớp đào tạo nghề theo Đề án 04-ĐA/HU và tiếp tục quan tâm nội dung đào tạo,

tập huấn nâng cao năng lực trong nội dung dự án Quản lý điểm đến của Great dự kiến sẽ được phê duyệt và triển khai trong Quý IV/2022.

- Ngày 08/4/2022, UBND huyện đã ban hành kế hoạch 116/KH-UBND về kế hoạch hướng dẫn tổ chức hoạt động đội văn nghệ, câu lạc bộ dân gian phục vụ các điểm du lịch trên địa bàn huyện năm 2022, trong đó giao Phòng Văn hoá & TT, Trung tâm Văn hoá, TT-TT, UBND 6 xã: Y Tý, Dền Sáng, Mường Hum, Bản Xèo, A Mú Sung, Trinh Tường phối hợp với Trường Cao Đẳng Lào Cai tổ chức tập luyện, xây dựng đội văn nghệ tại các điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá Quý II, III/2022, trong đó xã Y Tý dự kiến củng cố 02 đội văn nghệ dân gian dân tộc H'Mông và Hà Nhì để góp phần phát triển du lịch. Đề nghị UBND xã Y Tý phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, tổ chức tập luyện và duy trì hoạt động các đội văn nghệ dân gian đảm bảo tính bền vững.

Việc đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn UBND các xã, các đội văn nghệ tại các điểm du lịch hoàn thiện các thủ tục theo trình tự để đề xuất hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai.

(99) Cử tri xã Y Tý đề nghị UBND huyện tái thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Y Tý hoạt động trở lại theo chức năng như trước đây để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn xã.

Ý kiến của UBND huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 620/SYT-KHTC ngày 02/4/2022 về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện. Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu của người dân trên địa bàn về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và khám chữa bệnh... UBND huyện đã giao Bệnh viện Đa khoa huyện xây dựng phương án tái thành lập phòng khám Đa khoa khu vực Y Tý.

(100) Cử tri xã Trinh Tường: Đề nghị huyện bố trí kinh phí tổ chức các hội nghị, hội thảo về cải tạo phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện (như tảo hôn, tảo mộ của người Hà Nhì...).

Ý kiến của UBND huyện

Tại quyết định số 7889/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 UBND huyện Bát Xát đã bố trí kinh phí để thực hiện Đề án số 08: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, vận động và cải tạo tập tục lạc hậu trên địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2020-2025. Ngày 10/5/2022, Ban Dân vận Huyện ủy đã trình kinh phí tổ chức Hội nghị, Phòng Tài chính - KH đã tham mưu thẩm định kinh phí thực hiện. Sau khi có quyết định cấp kinh phí của UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tổ chức Hội nghị cải tạo tập tục lạc hậu trên địa bàn huyện theo Đề án số 08 của Huyện ủy.

4. Về chế độ chính sách và các vấn đề khác

(101) Cử tri xã Pa Cheo có ý kiến: Hiện nay công tác phòng chống tảo hôn trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn do không có chế tài đủ mạnh để răn đe. Đề nghị huyện xem xét, đưa ra xử lý một số vụ hình sự để làm công tác tuyên truyền cho nhân dân.

Ý kiến của UBND huyện

- Về xử phạt hành chính

Điều 58 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn”.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.”

- Về xử lý hình sự

Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội tổ chức tảo hôn như sau:

“Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.”

- Một số trường hợp xử lý hình sự khác

+ Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 và khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2017 quy định, việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi, dưới 13 tuổi là cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và khung hình phạt thấp nhất của tội này là 07 năm và cao nhất là tử hình. Việc dùng thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quần bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, khung hình phạt của tội này thấp nhất là 05 năm và cao nhất là tù chung thân (Điều 144 BLHS năm 2015 và khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2017).

+ Việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145 BLHS năm 2015) và khung hình phạt của tội này 01 năm đến 15 năm tùy vào tính chất của từng hành vi vi phạm.

Vậy tổ chức tảo hôn là hành vi tổ chức cho người chưa đến tuổi thành niên xác lập quan hệ vợ chồng. Tảo hôn và tổ chức tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

(102) Cử tri xã Bản Xèo phản ánh, hiện nay các lớp tập huấn mở ở Trung tâm Chính trị huyện, đại biểu không hưởng lương đi tập huấn được nhà nước hỗ trợ kinh phí 80.000 đồng/ngày nhưng lại phải nộp tiền vệ sinh cho Trung tâm 10.000 đồng/ngày. Đề nghị huyện xem xét, miễn các khoản đóng góp cho những đại biểu không hưởng lương khi tham gia các lớp tập huấn.

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao Trung tâm chính trị huyện trả lời như sau:

Các lớp bồi dưỡng mở tại Trung tâm ngay ngày đầu Trung tâm đã thông báo hiện tại Trung tâm không có biên chế biên chế văn thư, tạp vụ, bảo vệ. Nên đề ra hai phương án như sau:

Phương án 1 học viên tham gia học phải tự trông coi tài sản cá nhân, quét dọn lớp học, giặt chăn màn, vệ sinh khu ký túc sau khi học viên trả phòng.

Phương án 2: Do học viên tự nguyện đóng góp để hỗ trợ Trung tâm thuê người trông coi tài sản, quét dọn.

Trong quá trình học Ban cán sự lớp cùng với các thành viên trong lớp đã đề xuất phương án thứ 2 là đóng góp 10.000đ/người/ trên một khóa học (từ 2-5 ngày/1 khóa học) để hỗ trợ cho việc thuê người trông coi tài sản và quét dọn... số tiền này sau khi Ban cán sự lớp gửi Trung tâm đã thuê người quét dọn lớp, vệ sinh, giặt chăn màn cho lớp. Tuy nhiên trong quá trình học học viên nào khó khăn Ban cán sự lớp không thu.

(103) Cử tri Sùng A Tráng thôn Làng Mới, xã Sàng Ma Sáo phản ánh, năm 2007 được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã, năm 2012 tham gia đóng bảo hiểm xã hội đến 31/12/2019 có Quyết định nghỉ việc, tuy nhiên từ khi nghỉ việc đến nay chưa được giải quyết các chế độ chính sách, đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết các chế độ để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ý kiến của UBND huyện

Theo như phản ánh, ông Tráng chưa cung cấp đầy đủ thông tin như ngày tháng năm sinh, mã số sổ BHXH, do đó Bảo hiểm xã hội huyện chưa thể kiểm tra chính xác được thông tin của người lao động. Tuy nhiên, nếu ông Tráng được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã và có đóng BHXH từ năm 2012 đến năm 2019 thì ông được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần và một số chế độ khác theo quy định. Thủ tục hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần gồm sổ Bảo hiểm xã hội, CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh; người lao động trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.

(104) Cử tri thôn Bản Trang xã Cốc Mỳ đề nghị UBND huyện có ý kiến với Mỏ đồng ưu tiên tuyển con em xã Cốc Mỳ vào làm việc tại Mỏ đồng đặc biệt là những hộ bị thu hồi đất phục vụ cho việc khai thác của Mỏ đồng. Thực tế đã có một số con em của thôn có bằng cấp phù hợp như lái xe ... nhưng khi nộp hồ sơ thì Mỏ đồng đã trả lại hồ sơ cụ thể như: (Lý Mạnh Cường - SN: 1985 xin làm bảo vệ (đã qua bộ đội), gia đình có đất thu hồi năm 2020; Phan Văn Dương - SN: 1993 con ông Phan Văn Hùng có đất thu hồi năm 2020, xin vào làm lái xe, đã có Giấy phép lái xe ô tô và còn một số trường hợp con em của xã Cốc Mỳ xin vào làm việc tại mỏ đồng vẫn không được nhận).

Ý kiến của UBND huyện

UBND huyện đã giao phòng Lao động và TBXH làm việc với Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, kết quả như sau:

- Nội dung cử tri có ý kiến “*khi nộp hồ sơ thì Mỏ đồng đã trả lại hồ sơ*”

Ý kiến trên là không có căn cứ vì khi nhận hồ sơ của ứng viên chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền nhận bản sao có chứng thực và hồ sơ không trả lại đối với mọi trường hợp nếu không trúng tuyển.

- Đối với ý kiến nghề lái xe, bảo vệ
- + Đối với trường hợp của ông Lý Mạnh Cường SN: 1985 xin làm bảo vệ (đã qua bộ đội).

Chi nhánh đang thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2022, chi nhánh sẽ xem xét ưu tiên tuyển dụng nếu đáp ứng các yêu cầu ngành nghề, trình độ và nhu cầu của chi nhánh.

- + Đối với trường hợp ông Phan Văn Dương, sinh ngày 06/4/1994 con ông Phan Văn Hùng.

Ông Phan Văn Dương đã được Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền tiếp nhận và làm việc từ ngày 21/02/2022. Công việc cụ thể là công nhân lái xe tải (*hợp đồng số 014/HĐ-MĐV ngày 21/2/2022*)

- Ý kiến của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền về nội dung những hộ bị thu hồi đất phục vụ cho việc khai thác của Mỏ đồng

+ Quá trình thu hồi giải phóng đền bù phục vụ dự án Mỏ tuyển đồng. Chi nhánh tiếp tục ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương có ngành nghề phù hợp với nhu cầu của Chi nhánh. Tuy nhiên hiện nay người dân đa số tập trung học lái xe do đó khó sắp xếp nghề.

+ Năm 2022 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền dự kiến tuyển sinh 150-200 lao động trong độ tuổi 18 đến 25 ưu tiên Nam giới trình độ tốt nghiệp THCS trở lên (*ưu tiên tốt nghiệp THPT*) và đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe để đưa đào tạo tại Trường Cao đẳng Than khoáng sản - TKV nghề “*Khai thác mỏ hầm lò*”. Đề nghị xã Cốc Mỳ tuyên truyền đến người dân để đăng ký và tổng hợp danh sách thông qua Phòng Lao động TBXH huyện.

Trên đây là báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII của UBND huyện Bát Xát./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c)
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP; các Chuyên viên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Bình